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รายงานการประชุม 
สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

ครั้งที่ 218–11/๒๕65 
วันพฤหัสบดี ที่  25  สิงหาคม  ๒๕65  เวลา 09.00 น. 

ณ หอประชุมวิธานสันติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ไสใหญ่) 
อำเภอทุ่งสง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

และผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Zoom Cloud Meetings 
*********************************** 

ผู้มาประชุม 
1 ศาสตราจารย์กิตติคุณเปี่ยมศักดิ์  เมนะเศวต นายกสภามหาวิทยาลัย                            ประธาน  
2 ศาสตราจารย์กิตติคุณเอกสิทธิ์  ลิ้มสุวรรณ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย 
3 ศาสตราจารย์อุทัยรัตน์  ณ นคร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
4 ศาสตราจารย์สำเริง  จักรใจ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
5 ศาสตราจารย์อลงกลด  แทนออมทอง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
6 รองศาสตราจารย์ไพบูลย์  ธรรมรัตน์วาสิก กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
7 นายชุมพล  เที่ยงธรรม กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
8 นายนิพนธ์  ภิญโญ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
9 นายนพณัฏฐ์  หุตะเจริญ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

10 นายสาธิต  พุทธชัยยงค์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
11 นายชยานนท์  กฤตยาเชวง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
12 นายสลิล  โตทับเที่ยง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
13 นายอภิวัฒน์  เศรษฐรักษ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
14 นายสมัชชา  โพธิ์ถาวร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
15 ศาสตราจารย์สุวัจน์  ธัญรส กรรมการสภามหาวิทยาลัย อธิการบดี มทร.ศรีวิชัย 
16 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมคิด  ชัยเพชร กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร 

(รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช) 
17 ผู้ช่วยศาสตราจารย์โกสินทร์  พัฒนมณี กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร 

(รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตตรัง) 
18 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดร  นามเสน กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร 

(รองอธิการบดี) 
19 รองศาสตราจารย์จรูญ  เจริญเนตรกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร 

(คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์) 
20 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุธรรม  ชมุพร้อมญาติ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร 

(คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 
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21 อาจารย์ภาณุมาศ  สุยบางดำ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร 
(ผู้อำนวยการวิทยาลัยรัตภูมิ) 

22 ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญฤทธิ์  โอมณี กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ฯ 
23 อาจารย์ประทีป  ทิพย์ประชา กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ฯ 
24 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาคริยา  ฉลาด กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ฯ 
25 ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑาทิพย์  อาจชมภู กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ฯ 
26 อาจารย์ชูเกียรติ  ชูสกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ฯ 
27 อาจารย์คมสัน  นันทสุนทร กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ฯ 
28 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุเทพ  ชูกลิ่น เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
29 นางดรุณี  ลีนิน ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
30 นางสฤญธรณ์  หมัดหมัน ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

 
ผู้ไม่มาประชุม  
  1 นายธำรงค์  เจริญกุล     กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

    (ลาประชุม) 
  2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ  ลักษณะกิจ กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประธานสภาคณาจารย์ฯ 

(ลาประชุม) 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
  1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขวัญหทัย  ใจเปี่ยม รองอธิการบดี 
  2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษณพงค์  สังขวาสี รองอธิการบดี 
  3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิรักษ์  สงรักษ์ รองอธิการบดี 
  4 นางสาวนิภาวรรณ  นิ่มดวง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
  5 นายฟูเกียรติ  อมรทรัพย์ ผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา 
  6 นายภานุวัฒน์  หนูนคง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

ผู้เข้าร่วมชี้แจง 
 1 อาจารย์สุภาพร  ไชยรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ 
 2 นางดาวดล  สวัสดิลานนท์ ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา 
 3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์จีระศักดิ์ เพียรเจริญ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

ผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์ 
  1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจริญ  ใหม่ด้วง ผู้ที่ปรึกษามหาวิทยาลัย 
  2 อาจารย์สมยศ  ศรีเพิ่ม ผู้ผู้ช่วยอธิการบดี 
  3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิญญา วณิชพันธุ์   คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร 
  4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยนันท์  ปัญญาวุทโส คณบดีคณะบริหารธุรกิจ 
  5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติกร ขันแกล้ว คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 
  6 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธรรมศักดิ์  พุทธกาล คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ 
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  7 อาจารย์นุชลี  ทิพย์มณฑา คณบดีคณะศิลปศาสตร์ 
  8 สตัวแพทย์หญิงเมธาสุ จันทร์รอด รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย  

สังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร์ 
  9 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฟ้าพิไล ทวีสินโสภา ผู้อำนวยการวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
10 อาจารย์ทวีศักดิ์  ศรีภูงา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

และการจัดการ 
11 อาจารย์กิติศักดิ์  วัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
12 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อังคณา  ใสเกื้อ อาจารย์  สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
13 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาษิต  ชูกลิ่น อาจารย์  สังกัดคณะอุตสาหกรรมเกษตร 
14 อาจารย์สุธาสินี  ทองนอก อาจารย์  สังกัดคณะอุตสาหกรรมเกษตร 
15 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ผกามาส ปุรินทราภิบาล อาจารย์  สังกัดคณะอุตสาหกรรมเกษตร 
16 นายธีระพงค์  หมวดศรี นักวิทยาศาสตร์  สังกัดคณะอุตสาหกรรมเกษตร 
17 นายอดิเรก  ชัยฤกษ์ ช่างเทคนิค  สังกัดวิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ทุ่งใหญ่) 
18 นางสาวสิวิกา  นิอิสมัย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดสำนักงานอธิการบดี 
19 นางสาวณัฐริณีย์  กาวชูศรีพิทักษ์ บุคลากรปฏิบัติการ สังกัดกองบริหารงานบุคคล 
 
เริ่มประชุมเวลา   ๐๙.๐๐ น.  
 เมื่อกรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยมาครบองค์ประชุม  ประธานได้เปิดการ
ประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  ครั้งที่ 218 – 11/๒๕๖5  โดยดำเนินการตามระเบียบวาระ            
การประชุมดังต่อไปนี้ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องแจ้งที่ประชุมทราบ 
 1.1   เรื่องท่ีประธานแจ้ง 

   ประธานได้มอบหมายให้อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย รายงานให้ที่ประชุมฯ ทราบ
ในเรื่องดังต่อไปนี้ 

   1. การจัดประชุ มวิชาการระดับชาติ  Engagement Thailand ครั้ งที่  8 (The 8 th Engagement 
Thailand Annual Conference 2022)   ในระหว่างวันที่ 9-11 สิงหาคม 2565  ณ โรงแรมเรือรัษฎา จังหวัดตรัง โดยมี 
ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
(อว.) เป็นประธานในพิธีเปิด 

 ๒. การลงนามบันทึกข้อตกลง MOU ระหว่างสามหน่วยงาน ประกอบด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และสมาคมบลูคาร์บอนโซไซตี้ ในโครงการจัดตั้งสถาบันวิจัย
เพ่ือการอนุรักษ์พะยูนและสัตว์ทะเลหายาก จังหวัดตรัง ในวันที่ 17 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา 
จังหวัดตรัง  

 3. เหตุเพลิงไหม้ เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2565  ภายในอาคารสำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช  
ชั้น 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ทุ่งใหญ่) ตำบลทุ่งใหญ่  อำเภอทุ่งใหญ่  
จังหวัดนครศรธีรรมราช 

   มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   รับทราบ  
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1.2.  เรื่องท่ีอธิการบดีแจ้ง 
 1.2.1 รายงานสรุปผลการดำเนินงานกิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัยฯ เดือนสิงหาคม 2565  

   อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  ได้มอบหมายให้งานประชาสัมพันธ์ เปิด VTR 
ประมวลข่าวและกิจกรรมของมหาวิทยาลัยฯ ประจำเดือนสิงหาคม  2565  ทางด้านการศึกษา ด้านการสร้าง
ผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ด้านการบริการวิชาการ โดยมหาวิทยาลัยฯ ได้มีกิจกรรมดังต่อไปนี้ 

 -  เมื่อวันที่ 4  สิงหาคม  2565  รองศาสตราจารย์จารุวัฒน์ เจริญจิต รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์  
ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง 
และ บริษัท มิตูโตโย (ประเทศไทย) จำกัด ว่าด้วยความร่วมมือมาตรวิทยามิติขั้นสูง เพ่ือพัฒนาหลักสูตร การเรียน
การสอน ยกระดับความรู้ความสามารถด้านมาตรวิทยาให้กับคณาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา และนักศึกษาของ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ เพ่ือให้สอดคล้องและรองรับความต้องการของตลาดแรงงานนำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจของ
ประเทศต่อไป ณ ห้องประชุม เคิร์ต ชโรยเดอร์ ชั้น 2 อาคาร 50 ปี เทคนิค ไทย - เยอรมัน ขอนแก่น 

 -  เมื่อวันที่ 17  สิงหาคม  2565  ศาสตราจารย์สุวัจน์ ธัญรส อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง MOU กับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และสมาคมบลูคาร์บอน
โซไซตี้ ในโครงการจัดตั้งสถาบันวิจัยเพ่ือการอนุรักษ์พะยูนและสัตว์ทะเลหายาก จังหวัดตรัง โดยกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับภาคีเครือข่าย จัดงานสัปดาห์พะยูนแห่งชาติ Thailand Dugong & 
Seagrass Week 2022 ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา อำเภอเมือง จังหวัดตรัง โดยมีนายวรวุฒิ  ศิลปอาชา 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีเปิดงาน พร้อมเป็นสักขีพยานในพิธี
ลงนามบันทึกข้อตกลง MOU ระหว่างสามหน่วยงาน ประกอบด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดย
ศาสตราจารย์สุวัจน์ ธัญรส  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
โดยนายโสภณ  ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  และ ดร.ชวัลวัฒน์  อริยวรารมย์ นายกสมาคม
และผู้ร่วมก่อตั้งสมาคมบลูคาร์บอนโซไซตี้ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง MOU เพ่ือเสริมสร้างเครือข่ายและเผยแพร่
องค์ความรู้ทางวิชาการเกี่ยวกับพะยูนและหญ้าทะเลออกไปสู่สาธารณะในวงกว้าง พร้อมสร้างจิตสำนึกและความ
เข้าใจในการอนุรักษ์แหล่งหญ้าทะเลและพะยูน แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและบุคคลทั่วไปให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น  

 -  เมื่อวันที่ 18  สิงหาคม  2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมคิด ชัยเพชร รองอธิการบดีประจำวิทยาเขต
นครศรีธรรมราช ร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนามความร่วมมือ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ธีระวิทย์    
จันทร์ทิพย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ และศาสตราจารย์สัตวแพทย์หญิงสันนิภา สุรทัตต์ คณบดีคณะสัตว
แพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างคณะสัตว
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย กับคณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ ห้อง
ประชุม คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ทุ่งใหญ่ )                
เพ่ือร่วมกันพัฒนาการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ รวมถึงการพัฒนาองค์ความรู้เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมวิชาชีพ สุขภาพสัตว์และการผลิตสัตว์ ให้บรรลุตามวิสัยทัศน์การพัฒนาวิชาชีพการสัตวแพทย์ให้ทันสมัย
และก้าวหน้า ตอบสนองความต้องการทางเศรษฐกิจและสังคมภาคใต้ และประเทศต่อไป 

 -  เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม  2565 ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดงาน การประชุม
วิชาการระดับชาติ Engagement Thailand ครั้งที่ 8 (The 8th Engagement Thailand Annual Conference 2022) 
โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ และนักวิจัย เข้าร่วมกว่า 300 ท่าน จากนั้นศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ศาสตราจารย์กิตติคุณเปี่ยมศักดิ์ เมนะเศวต 
นายกสภามหาวิทยาลัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสมาคมพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคมและผู้ติดตาม ร่วม
เดินทางไปเยี่ยมชุมชนกลุ่มผ้าทอนาหมื่นศรี อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง กลุ่มวิสาหกิจชุมชนล่องแก่งบ้านเขาหลัก 
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ตำบลน้ำผุด อำเภอเมือง จังหวัดตรัง และเยี่ยมชมฐานเรียนรู้ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนล่องแก่งบ้านเขาหลัก กิจกรรม
การเลี้ยงไก่ดำบ้านเขาหลัก ถือเป็นกลุ่มที่มีความเข้มแข็ง มีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ และประชาชนในพ้ืนที่
มีส่วนร่วม มีการส่งเสริมอาชีพและการท่องเที่ยวชุมชนล่องแก่งบ้านเขาหลัก ซึ่งชุมชนมีชื่อเสียงเรื่องการล่องแก่ง 
และมีอาหารใต้โฮมเมดอร่อยมาก โดยเฉพาะ “ไก่ดํา” ที่ทางชุมชนเลี้ยงเอง เป็นอาชีพท่ีสร้างรายได้ให้กับชุมชน 

 -  มหาวิทยาลัยฯ ขอแสดงความยินดีกับ  
    1. นางสาวมุกริน ลิ่มประธานกุล นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน  คณะครุศาสตร์

อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เข้ารับประกาศนียบัตรผลคะแนน 1 ใน 100 ลำดับแรก (Top 100) ในระดับประเทศ  
พร้อมด้วยศาสตราจารย์สุวัจน์ ธัญรส อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  จากนายจุรินทร์       
ลักษณวิศิษฎ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานให้โอวาทพิเศษและมอบประกาศนียบัตร ซึ่งจัดโดย
สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ จัดโครงการกระจายความรู้สู่
ผู้ประกอบการยุคใหม่ (From Gen Z to be CEO) เพ่ือให้นักศึกษารุ่นใหม่เป็นแม่ทัพทั้งในภาคการผลิต ภาคบริการ 
ภาคการตลาด บริหารจัดการทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจของตนเอง ครอบครัว สังคม
และประเทศในอนาคตต่อไป ณ True Digital Park ถนนสุขุมวิท กรุงเทพมหานครฯ 

    2. วิทยาลัยรัตภูมิ เข้ารับรางวัลการใช้เทคโนโลยีการเกษตรอุตสาหกรรมอัจฉริยะ 2565 
“DIPROM Agro-Machinery Award 2022” ภายในงานศิลปาชีพประทีปไทย โอทอปก้าวไกล ด้วยพระบารมี  ณ  
อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี  โดยมีนายณัฐพล รังสิตพล อธิบดีกรมส่งเสริม
อุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล  โดยวิทยาลัยรัตภูมิ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในหัวข้อ “เครื่อง
กวนแยมอัตโนมัติ” พัฒนาให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนฉิมเมล่อน จังหวัดสตูล และ รางวัล 20 แบบอย่างการใช้
เทคโนโลยีการเกษตรอุตสาหกรรมอัจฉริยะปรับใช้สู่ความสำเร็จ และ “ตู้อบไส้ขนมปั้นสิบ แบบพลังงานร่วม
แสงอาทิตย์” พัฒนาให้ร้านหยกสวย จังหวัดยะลา ผลงานโดย ผู้ ช่วยศาสตราจารย์สุห์ดี นิเซ็ง  อาจารย์ทศพิธ        
วิสมิตนันท์  อาจารย์ภาณุมาศ สุยบางดำ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาริษา โสภาจารย์  โดยเข้าร่วมโครงการกับศูนย์
ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาค 11 จังหวัดสงขลา พัฒนาผู้ประกอบการใน 5 จังหวัดภาคใต้ ได้แก่ สงขลา สตูล ปัตตานี 
ยะลา และนราธิวาส 

    3. นักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ ได้รับ 3 เหรียญรางวัล ในงานประกวดสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมสาย
อุดมศึกษา ประจำปี 2565 ในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ Expo 2565 (Thailand Research Expo 2022)” 
ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร  

   - รางวัลเหรียญเงินด้านพลังงานสิ่งแวดล้อม และ BCG EconomyModel เรื่อง "ตู้อบฆ่าเชื้อ
เครื่องมือแพทย์ด้วยไอเอทานอล" โดย นายภูริวัฒน์ สีสาแม  นายชาฟีฮี สัญญา  นายธีรดนย์ ศรีไตรรัตน์   นักศึกษา
คณะวิศวกรรมศาสตร์ อาจารย์ที่ปรึกษา รองศาสตราจารย์จารุวัฒน์ เจริญจิต และอาจารย์วิชชุลฎา ถาวโรจน์ 

   - รางวัลเหรียญทองแดง ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เรื่อง  "ภาชนะ
บรรจุอาหารจากเส้นใยกาบมะพร้าว"  โดย นายราเชษฐ์ นิยมเดชา  นางสาวนริศรา หมัดหลี  นางสาวศศิประภา 
เต็มสิริมงคล  นายปณทัศน์ หนูเขียว นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์  อาจารย์ที่ปรึกษา รองศาสตราจารย์วรพงค์ 
บุญช่วยแทน 

  - รางวัลเหรียญเงิน ผลงานสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม "เครื่องอัดขึ้นรูปยาจุดกันยุงจากวัตถุดิบ
ธรรมชาติรูปแบบแท่ง" โดยนายศราวุธ ด้วงหรน นางสาวชลนิตย์  ชิตจันทร์ นางสาววิภาพันธ์ อุไรรัตน์ นักศึกษา
หลักสูตรวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี อาจารย์ที่ปรึกษาอาคม สุดราม และ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิมล บุญรอด 
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   4. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  ได้รับรางวัลชมเชย ในการประกวดการจัดทำ
ภาพยนตร์สั้น Short Film Contest “พราวไทย : Proud Thai  สืบสาน อนุรักษ์ สร้างสรรค์เอกลักษณ์วัฒนธรรมไทย” 
จัดโดย สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ซึ่งเป็นผลงานของนักศึกษาชั้นปีที่ ๔ ของหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยี
สื่อสารมวลชน ที่ Balance Production  เรื่อง Reset mode เพราะชีวิตไม่มีโหมด ซึ่งมีผลงานภาพยนตร์เข้าร่วม
ประกวดจำนวน ๑๐๐ เรื่องจากทั่วประเทศ 

 5. อาจารย์นศพร ธรรมโชติ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  และผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ชวกร มุกสาน คณะเกษตรศาสตร์ ได้รับรางวัล ผลงานนวัตกรรม เรื่อง Decomposable planting pots from oil 
palm empty fruit bunch fiber and rubberwood sawdust ที่ ได้รับรางวัล GOLD MEDALจากการแข่งขัน 
INNOVERSE INVENTION & INNOVATION EXPO 2022 (INNOVERSE-2022) Atlanta, Georgia State, USA 
ผ่านรูปแบบออนไลน์และรางวัลพิเศษ จำนวน 2 รางวัล ซึ่งการประกวดในครั้งนี้มีนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์เข้า
ประกวดมากกว่า 1000 ผลงาน ประเภทของการแข่งขัน 12 ประเภท และมีประเทศท่ีเข้าร่วม 25 ประเทศ 

   มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   รับทราบ 

 1.2.2  รายงานรายละเอียดเพ่ิมเติมจาก VTR ประมวลข่าวและกิจกรรมของมหาวิทยาลัยฯ ประจำเดือน
สิงหาคม  2565     

   อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้แจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบรายละเอียดเพ่ิมเติมจาก
VTR ประมวลข่าวและกิจกรรมของมหาวิทยาลัยฯ ประจำเดือนสิงหาคม  2565  ดังนี้ 

   ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยฯ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และสมาคมบลูคาร์บอนโซไซตี้ 
   เมื่อวันที่ 17  สิงหาคม  2565  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง 

MOU กับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และสมาคมบลูคาร์บอนโซไซตี้ ในโครงการจัดตั้งสถาบันวิจัยเพ่ือการ
อนุรักษ์พะยูนและสัตว์ทะเลหายาก จังหวัดตรัง ซึ่งนับว่าเป็นโอกาสที่ดีของมหาวิทยาลัยฯ ในการทำความร่วมมือ
ดังกล่าว ซึ่งจะได้ใช้พ้ืนที่อาคารปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
วิทยาเขตตรัง ซึ่งอยู่ในความดูแลของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ในการสร้างเป็นสถาบันวิจัยทางด้านพะยูนและ
สัตว์ทะเลหายาก โดยสมาคมบลูคาร์บอนโซไซตี้ จะลงทุนในเรื่องของสิ่งก่อสร้างทั้งหมด ส่วนเรื่องของบุคลากรและ
ทรัพยากร เครื่องมือต่างๆ มหาวิทยาลัยฯ และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จะร่วมกันจัดหา ซึ่งโครงการฯ 
ดังกล่าว จะเป็นการใช้พ้ืนที่ที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์มากยิ่งขึ้น 

  การจัดประชุมวิชาการระดับชาติ Engagement Thailand ครั้งที่ 8 (The 8th Engagement Thailand 
Annual Conference 2022) 

   โดยการจัดประชุมดังกล่าว ทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในฐานะเจ้าภาพได้ร่วมกับ
สมาคมพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม และมหาวิทยาลัยเครือข่ายภาคใต้ จำนวน 12 มหาวิทยาลัย  โดยมี
ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
(อว.). เป็นประธานเปิดงาน ซึ่งศาสตราจารย์กิตติคุณเปี่ยมศักดิ์ เมนะเศวต นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  
ศรีวิชัย ได้เข้าร่วมงานนี้ด้วย ทั้งนี้จากการจัดประชุมวิชาการระดับชาติฯ ดังกล่าว มหาวิทยาลัยฯ ได้รับความชื่นชมเป็น
อย่างมากจากหลายๆ หน่วยงาน ในเรื่องของการจัดกิจกรรมต่างๆ โดยเฉพาะผลงานการรับใช้สังคมที่มหาวิทยาลัยฯ ไป
ดำเนินการร่วมกับชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งได้รับความชื่นชมเป็นอย่างมากจากศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน นายก
สมาคมพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม ซึ่งจะเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับผู้ทำงานทั้งหลายในการทำงานใน
อนาคตต่อไป และศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ ยังชื่นชมในเรื่องของโครงการ From Gen Z to be CEO 
ซึ่งในปี 2565 นี้มหาวิทยาลัยฯ ได้ผลักดันและขับเคลื่อนอย่างเต็มที่ มีนักศึกษาสมัครเข้าร่วมโครงการ 2,700 กว่าคน 
โดยนักศึกษาที่มีคะแนนติดอันดับ 100 คนแรกจะได้สิทธิ์เข้าร่วมฝึกงานกับองค์กรระดับประเทศ ซึ่งปรากฏว่ามี
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นักศึกษาที่มีคะแนนติดอันดับ 100 คนแรกแค่ 1 คน ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ จะได้สนับสนุนพัฒนาในเรื่องนี้ต่อไป เนื่องจาก
เห็นว่าโครงการดังกล่าวมีประโยชน์เป็นอย่างมาก  นอกจากนั้นมหาวิทยาลัยฯ  ยังสนใจที่จะส่งเสริมผลิตภัณฑ์พริกไทย
ปะเหลียน ซึ่งเป็นพริกไทยสายพันธุ์พ้ืนบ้านของชาวอำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง โดยได้หารือกับปลัดกระทรวงพาณิชย์ 
ว่าหากมหาวิทยาลัยฯ สามารถสร้างผลิตภัณฑ์  Product Champion  ได้และไปส่งเสริมให้คนสามารถสร้างผลิตภัณฑ์ได้ 
ทางกระทรวงพาณิชย์สามารถที่จะจัดเวทีให้มหาวิทยาลัยฯ กับผู้ประกอบการ มาเจรจากันโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเลย ซึ่งเวที
เหล่านี้กระทรวงพาณิชย์มีอยู่แล้วในระดับประเทศ ฉะนั้นจึงถือว่าเป็นโอกาสที่ดีของมหาวิทยาลัยฯ หากสามารถสร้าง
ผลิตภัณฑ์ได้ และมีผลิตภัณฑ์มากพอที่จะไปออกงานแสดงสินค้า และสามารถที่จะไปร่วมกับผู้ประกอบการใน
ต่างประเทศได้ในอนาคต 

   รางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ .ศ. 
2564  จากกรมบัญชีกลาง 

   ตามที่กรมบัญชีกลางได้มีการจัดให้มีการมอบรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้าน
การเงินการคลัง  ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณด้านการจัดซื้อจัดจ้างในระดับดีเลิศ และได้รับรางวัล
บุคคล/ทีมงานที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง มิติด้านการจัดซื้อจัดจ้าง และรางวัลประกาศ
เกียรติคุณหน่วยงานที่มีการพัฒนาการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลัง มิติด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งที่ผ่านมา 
มหาวิทยาลัยฯ ไม่เคยได้รับรางวัลเหล่านี้ ซึ่งอย่างไรก็ตามรางวัลเหล่านี้ ได้มาจากความร่วมมือจากบุคลากรและผู้บริหาร 
ที่ช่วยกันผลักดันในเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างให้ดีขึ้นกว่าเดิม ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ ก็มีกลยุทธ์ในการเร่งผู้บริหารหน่วยงาน
ทั้งหลายในการเร่งการจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งนี้นอกจากด้านการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว ในเรื่องของการบริหารงานและกระบวนการ 
ต่างๆ มหาวิทยาลัยฯ ก็ได้ดำเนินการโดยยึดมั่นตามหลักธรรมาภิบาล 

 การอภิปรายและข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัย  
   นายกสภามหาวิทยาลัย ได้มีข้อสังเกตว่าในการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ Engagement 

Thailand ครั้งที่  8 ได้รับความชื่นชมจากศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสมาคมพันธกิจสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยกับสังคม เป็นอย่างมาก ในเรื่องของการที่มหาวิทยาลัยฯ เข้าถึงชุมชนอย่างจริงจัง และศาสตราจารย์
พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ก็มีความ
พึงพอใจในเรื่องของโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย
(มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) เรื่องของโครงการจัดตั้งสถาบันวิจัยเพ่ือการอนุรักษ์พะยูนและสัตว์
ทะเลหายาก จังหวัดตรัง ซึ่งรัฐมนตรีพร้อมคณะ ได้ลงพ้ืนที่เยี่ยมชมและสำรวจความเหมาะสมของพ้ืนที่ และ
โครงสร้างสภาพอาคารที่จะจัดตั้งสถาบันวิจัยเพ่ือการอนุรักษ์พะยูนและสัตว์ทะเลหายาก จังหวัดตรัง  ณ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง โดยได้มีโอกาสหารือกับรัฐมนตรี ซึ่งมีความมุ่งมั่นในเรื่องนี้ 
และหวังว่ามหาวิทยาลัยฯ จะต้องดำเนินการโครงการนี้ให้สำเร็จให้ได้ นอกจากนี้ยังเห็นว่ามหาวิทยาลัยฯ ควรจะเปิด
โอกาสให้มหาวิทยาลัยอ่ืนที่มีการวิจัยที่เกี่ยวข้องได้เข้ามาใช้ประโยชน์ด้วย และควรจะมีความร่ วมมือกันในอนาคต 
และควรจะเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา หรือผู้ที่สนใจจากทั่วประเทศ และต่างประเทศ ได้มีโอกาสเข้ามาชม โดย
ในอนาคตอาจจะมีการสร้างในลักษณะของที่พักเพ่ือรองรับผู้ที่มาเข้าชมด้วย  

 มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   รับทราบ 

๑.3 เรื่องท่ีเลขานุการแจ้ง  
 มอบเกียรติบัตรให้แก่อาจารย์  วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 
  เลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบว่า สืบเนื่องจากบุคลากรของ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ได้สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยฯ โดยได้รับรางวัลจากการ
เข้าร่วมการแข่งขันและประกวดผลงาน ดังนี้ 
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   การประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ในงาน  the 7th International Invention Innovation 
Competition in Canada, iCAN 2022 ณ เมือง Toronto ประเทศแคนาดา วันที่ 27  สิงหาคม 2565 
   - ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาษิต  ชูกลิ่น  อาจารย์สุธาสินี  ทองนอก  นายธีระพงค์  หมวดศรี และ
นายอดิเรก  ชัยฤกษ์ สังกัดคณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้รับรางวัล SILVER MEDAL ผลงาน “Upland brown rice 
snack” 
   การประกวด INNOVERSE INVENTION & INNOVATION EXPO 2022 (INNOVERSE- 2022) 
Atlanta, Georgia state, USA  รูปแบบออนไลน์  วันที่ 30 กรกฎาคม 2565 
   - ผู้ช่วยศาสตราจารย์อังคณา  ใสเกื้อ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับรางวัล GOLD 
MEDAL และ รางวัลพิเศษ (Special Award) ผลงานนวัตกรรมเรื่อง Tilapia fish oil and bioprocess (From fish 
waste to the ultimate fish oil) 

  มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   รับทราบ โดยนายกสภามหาวิทยาลัย ได้มอบ  
เกียรติบัตรแก่บุคลากร เพื่อประกาศเกียรติคุณ และสภามหาวิทยาลัยฯ ได้ร่วมแสดงความยินดี 

๑.๔   เรื่องที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยแจ้ง 
 1.4.1  นายชุมพล  เที่ยงธรรม  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ แจ้ง   

  นายชุมพล  เที่ยงธรรม กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  ได้กล่าวว่า ในคราวประชุมสภา
มหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่  217-10/2565 เมื่อวันที่  27  กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมา ตนได้ให้ความเห็นว่า
มหาวิทยาลัยฯ ควรจะมีการทำความร่วมมือกับสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา โดยเมื่อวันที่ 11  สิงหาคม 2565 ตนได้
เขา้พบ รองศาสตรารย์ ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา และได้พูดคุยกัน ทราบ
ว่าสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาก็มีความสนใจที่จะสร้างเครือข่าย ซึ่งหากมีโอกาส ตนจะได้เชิญอธิการบดีและนายก
สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยได้ร่วมหารือในเรื่องการทำความร่วมมือกับอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยี
จิตรลดา เพ่ือสร้างเครือข่ายกันต่อไปในอนาคต 

  มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   รับทราบ 

1.4.2  นายอภิวัฒน์  เศรษฐรักษ์  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ แจ้ง   
  นายอภิวัฒน์  เศรษฐรักษ์  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ได้กล่าวว่า ในคราวประชุมสภา
มหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 217-10/2565 เมื่อวันที่ 27  กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมา ตนได้แจ้งที่ประชุมไป 2 เรื่อง 
คือเรื่องของการสร้างหลักสูตรที่เป็น Product Champion และเรื่องการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร ซึ่งเป็นเรื่องที่
สำคัญที่มหาวิทยาลัยฯ ควรจะดำเนินการให้ได้อย่างเป็นรูปธรรม โดย ในเรื่องของหลักสูตร ที่ เป็น Product 
Champion ควรจะสร้างหรือปรับหลักสูตรให้ เข้ากับผู้ เรียน ตามใจผู้ เรียน สร้างหลักสูตรที่ ใครอยากเรียน
มหาวิทยาลัยฯ ก็มีให้เรียนโดยไม่จำกัดคณะ จะทำให้มีกลุ่มลูกค้าเพ่ิมมากขึ้น ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ สามารถใช้ประโยชน์
จากอาจารย์ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญที่มหาวิทยาลัยฯ มีเป็นจำนวนมาก ประกอบกับมหาวิทยาลัยฯ มีเครือข่าย และมี
ทรัพย์สิน ที่สามารถใช้ประโยชน์ได้ ฉะนั้นจึงควรดำเนินการเรื่องนี้อย่างจริงจัง  หากต้องการดำเนินการให้ได้อย่าง
รวดเร็ว ต้องมีการระดมสมองกันช่วยกันคิดหลักสูตร หากดำเนินการได้ก่อน มหาวิทยาลัยจะได้ก้าวไปข้างหน้าก่อน 
ทั้งนี้ในเรื่องของการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร ซึ่งในมหาวิทยาลัยฯ ยังคงมีปัญหาในเรื่องของการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ ฉะนั้นอาจแก้ปัญหาโดยการเพ่ิมทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ พยายามฝึกฝนในการพูด ต้องสื่อสาร
ให้ได้ก่อน เรื่องถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ (Grammar) ค่อยมาปรับทีหลัง หากรู้จักฝึกฝนตัวเอง
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สม่ำเสมอ จะทำให้ทักษะการพูดภาษาอังกฤษดีขึ้น ซึ่งหากมหาวิทยาลัยฯ สามารถดำเนินการได้จะมีประโยชน์มาก
ในอนาคต เพราะเรื่องภาษามีความสำคัญ ในโลกที่เปลี่ยนแปลงไปไม่แน่นอน ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ ควรจะปรับตัวได้ทัน 

 อธิการบดี แจ้งท่ีประชุมฯ 
  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้ชี้แจงเพ่ิมเติมว่า เรื่องของการสร้างหลักสูตรที่
เป็น Product Champion อยู่ในแผนปฏิบัติราชการอยู่แล้ว และในการสัมมนาระดมความคิดเห็นเชิงนโยบาย 
(Retreat) ระหว่างกรรมการสภามหาวิทยาลัยและผู้บริหารมหาวิทยาลัย ประจำปี 2565 ในวันที 26 สิงหาคม 
2565 จะมีการหารือในเรื่องนี้ เพราะเรื่องของ Product Champion จะเป็นนโยบายหนึ่งที่จะมอบหมายให้
ผู้บริหารทุกระดับ จะต้องไปดำเนินการ ซึ่งรายละเอียดทั้งหมดจะได้หารือกันในการ Retreat โดยมหาวิทยาลัยฯ จะ
ได้นำข้อเสนอแนะต่างๆ ในเชิงนโยบายไปดำเนินการทั้งหมด 

  มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   รับทราบ  มอบมหาวิทยาลัยฯ ดำเนินการ 

1.4.3  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมคิด  ชัยเพชร กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร แจ้ง  
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมคิด  ชัยเพชร กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร  รอง
อธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช ได้แจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบเรื่องเหตุเพลิงไหม้ ภายในอาคารสำนักงาน
วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ชั้น 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ทุ่งใหญ่) 
ตำบลทุ่งใหญ่  อำเภอทุ่งใหญ่  จังหวัดนครศรีธรรมราช  ซึ่งต้นเพลิงที่เกิดเหตุ เป็นห้องเก็บของที่ไม่ได้มีการเข้าไปใช้
ประโยชน์ อีกทั้งยังเป็นห้องทึบและไม่มีช่องระบายอากาศ ซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานได้
ลงพ้ืนที่ตรวจที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ สันนิษฐานว่าอาจเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจร แต่ยังไม่แจ้งรายงานอย่างเป็นทางการ 
ทั้งนี้ในส่วนของความเสียหายที่เกิดขึ้น มีห้องที่เกิดเพลิงไหม้ จำนวน 2 ห้อง คือ ห้องต้นเพลิงกับห้องข้างเคียง ซึ่ง
ส่วนใหญ่ที่เสียหายจะเป็นเอกสารที่ไม่ได้สำคัญและไม่ได้ใช้แล้ว และมีครุภัณฑ์ เครื่องปรับอากาศ ตู้เย็น และ
อุปกรณ์สำนักงานที่ได้รับความเสียหาย ซึ่งเมื่อเกิดเหตุแล้ว กว่าจะได้หน่วยงานมืออาชีพเข้ามาดับเพลิงได้สำเร็จ ก็ใช้
ระยะเวลาประมาณ 2-3 ชั่วโมง จึงทำให้เกิดความเสียหายพอสมควร  โดยตัวห้องที่เสียหาย ทั้ง 2 ห้อง จะเสียหายตรง
ฝ้าเพดาน รวมไปถึงระบบไฟฟ้าและอินเทอร์เน็ต โดยวิทยาเขตนครศรีธรรมราช  ได้ระงับการใช้อาคารดังกล่าวชั่วคราว 
ทั้งนีไ้ด้รับความอนุเคราะห์จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ส่งผู้เชี่ยวชาญมาดูในเบื้องต้นก่อน และจะมาดูอีกครั้งเพ่ือนำ
เครื่องไม้เครื่องมือ มาทดสอบไอร้อน ซึ่งอาจจะสะสมและมีผลกับพ้ืนคอนกรีตและคาน ฉะนั้นจึงอยู่ในช่วงของการ
ระงับการใช้อาคารเป็นการชั่วคราว 

 การอภิปรายและข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัย  
 กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ได้มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

  1. มหาวิทยาลัยฯ ควรจะมีการทำประกันอัคคีภัย และมีเรื่องของการบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุม
ทั้งหมด และควรกำชับพนักงานรักษาความปลอดภัยที่เฝ้าอาคารให้มีความใส่ใจ เนื่องจากเหตุที่เกิดขึ้นทราบว่าก่อน
เกิดเหตุมีกลิ่นเหม็นไหม้ก่อนประมาณ 2 วันก่อนเกิดเหตุ แต่ไม่ได้มีการหาสาเหตุและปล่อยไว้จนเกิดเหตุขึ้นมา 
ฉะนั้นเรื่องประกันจึงมีความสำคัญ ที่ควรจะมีไว้ เมื่อเกิดปัญหาจะได้ใช้เงินจากส่วนนี้มาช่วยในเรื่องการซ่อมแซม
จากความเสียหายที่เกิดขึ้น และเป็นที่ทราบกันดีว่ามหาวิทยาลัยฯ ค่อนข้างมีงบประมาณที่จำกัด จึงไม่ควรมาเสีย
เพ่ิมขึ้นกับเรื่องเหล่านี้ ทุกพ้ืนที่จึงควรมีความระมัดระวังในเรื่องนี้ให้มากขึ้น โดยเฉพาะในจุดที่ล่อแหลม ยิ่งควรให้
ความสำคัญ มีการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ ยิ่งเป็นห้องที่ไม่ได้มีการใช้งานแล้ว ยิ่งควรเข้าไปตรวจตรา เพราะเมื่อ
เกิดเหตุแล้ว นอกจากเอกสาร ทรัพย์สินจะเสียหายแล้ว จะเกิดปัญหาเรื่องของโครงสร้างตามมาด้วย มหาวิทยาลัยฯ 
จึงต้องให้ความสำคัญในเรื่องความเสี่ยงของบุคลากรให้มากข้ึน 
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 ๒. โดยปกติการประกันของหน่วยงานราชการไม่สามารถใช้งบประมาณแผ่นดินได้ แต่สามารถใช้เงิน
รายได้ประกันได้ โดยมหาวิทยาลัยฯ อาจจะเลือกทำประกันเฉพาะคณะที่มีเครื่องจักรราคาสูงๆ ก่อน เนื่องจาก
มหาวิทยาลัยฯ อาจจะไม่ได้มีงบประมาณมากพอที่จะทำประกันให้ทั้งหมดทุกส่วน โดยอาจจะเลือก เช่น คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งมีเครื่องไม้เครื่องมือที่มีราคาค่อนข้างสูง หรืออาจจะเลือกแต่ละรายวิทยาเขตที่มีความสำคัญ 
โดยมีการจัดสรรงบประมาณประจำปีให้กับการประกันอาคารเอาไว้   

 กรรมการสภามหาวิทยาลัย แจ้งท่ีประชุมฯ 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้แจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบเพ่ิมเติมว่า ใน เรื่อง
ของการประกันอาคาร ได้มีโอกาสประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพย์สิน ปรากฏว่ามหาวิทยาลัยฯ มีระเบียบในเรื่อง
ของการบริหารทรัพย์สิน ตั้งแต่ปี 2553 และมีส่วนหนึ่งในเรื่องของการบริหารทรัพย์สินและเรื่องของการประกัน
อาคารอยู่ด้วย ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ อาจจะต้องไปปรับปรุงระเบียบใหม่ให้ครอบคลุมในทุกมิติ โดยเฉพาะในเรื่องของ
การประกันอาคาร 
 รองศาสตราจารย์จรูญ  เจริญเนตรกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร คณบดี
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้แจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบเพ่ิมเติมว่า เรื่องเหตุเพลิงไหม้ ภายในอาคารสำนักงานวิทยาเขต 
นครศรีธรรมราช ชั้น 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ทุ่งใหญ่) ตำบลทุ่งใหญ่  
อำเภอทุ่งใหญ่  จังหวัดนครศรีธรรมราช   โดยเมื่อวันที่ 24  สิงหาคม 2565 ทีมวิศวกรโครงสร้างและทีมวิศวกร
ไฟฟ้า  จากคณะวิศวกรรมศาสตร์  ได้เข้าสำรวจอาคารดังกล่าวในเบื้องต้น ได้มีการเสนอแนะให้มีการค้ำยันที่ถูกต้อง
ตั้งแต่ชั้นล่าง เนื่องจากเหตุการณ์ค่อนข้างรุนแรงในระดับหนึ่ง โดยเบื้องต้นในเรื่องของงานไฟฟ้า วิศวกรไฟฟ้าได้
ตรวจสอบระบบไฟฟ้าแล้ว จะต้องมีการซ่อมบำรุงให้เรียบร้อยก่อน  โดยจะยึดเรื่องความปลอดภัยเป็นเรื่องสำคัญ 
ฉะนั้นอาคารดังกล่าวควรจะปิดใช้งานไปก่อน และไม่อนุญาตให้เข้าไปบริเวณใต้ห้องที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ ซึ่งทางทีม
วิศวกร ก็จะเข้าไปดูอีกครั้งหนึ่ง 

  มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   รับทราบ 

1.4.4 ศาสตราจารย์กิตติคุณเอกสิทธิ์  ลิ้มสุวรรณ  อุปนายกสภามหาวิทยาลัย แจ้ง   
  ศาสตราจารย์กิตติคุณเอกสิทธิ์  ลิ้มสุวรรณ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย ไดแ้จ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบ 3 
เรื่อง ดังต่อไปนี้ 
  การประกันภัยและความปลอดภัยในอาคาร 
  ตามที่ได้ทราบเรื่องเหตุเพลิงไหม้ ภายในอาคารสำนักงานวิทยาเขต ชั้น 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ทุ่งใหญ่) ตำบลทุ่งใหญ่  อำเภอทุ่งใหญ่  จังหวัดนครศรีธรรมราช  นั้น 
เห็นว่าเหตุดังกล่าวไม่ควรจะเกิดขึ้นเลย เนื่องจากเท่าที่ทราบมา มีผู้ที่ได้กลิ่นเหม็นไหม้ก่อนหน้าที่จะเกิดเหตุอยู่แล้ว 
ฉะนั้นควรจะมีการตรวจสอบ เพื่อเป็นการตัดไฟแต่ต้นลมเสียก่อน ฉะนั้นต่อไป มหาวิทยาลัยฯ โดยเฉพาะฝ่ายอาคาร
สถานที่จะต้องทำให้มหาวิทยาลัยฯ มีความปลอดภัยจากเหตุเพลิงไหม้ให้ได้ และผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ ควรจะ
พิจารณาในเรื่องของการทำประกันอัคคีภัย เพ่ือให้ความคุ้มครองในกรณีที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ นอกจากนั้นฝ่ายอาคาร
และสถานที่ทุกวิทยาเขต ต้องจัดบริบทให้ปลอดภัยสำหรับการใช้สอยทั้งหมด ทั้งอาคารสถานที่ การดับเพลิง กา ร
อพยพหนีไฟ ซึ่งควรจะจัดให้มีอย่างครบถ้วน 
  การจัดประชุมวิชาการระดับชาติ Engagement Thailand ครั้งที่ 8 
  ในการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ Engagement Thailand ครั้งที่ 8 ของมหาวิทยาลัยฯ นั้น 
ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสมาคมพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม ได้ชื่นชมเป็นอย่างมาก ว่า
มหาวิทยาลัยฯ ดำเนินการมาถูกทางสำหรับบริบทของประเทศ  ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ เข้าถึงชุมชนได้จริงๆ  และเข้าถึง 
Product ของแต่ละท้องถิ่นได้ดีมากและเป็นรูปธรรม ซึ่งจะช่วยพัฒนาประเทศให้เป็นไปตามครรลองที่เหมาะสมได้ 
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  แนวทางการท่องเที่ยวในยุค New Normal 
  ในปัจจุบันนี้ ในเรื่องการท่องเที่ยวของประเทศไทยต้องยอมรับว่ามีความตกต่ำที่สุดไปแล้วในบริบท
เดิม ซึ่งตอนนี้มาถึงยุคหลัง COVID-19 คลี่คลาย นักท่องเที่ยวจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการท่องเที่ยวภายใต้ความ
ปกติใหม่ (New Normal) ซึ่งต้องมีการคิดใหม่ทำใหม่ ฉะนั้นตนจึงรับอาสากับปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ในเรื่องแนวทางการท่องเที่ยวในยุค New Normal โดยแยกออกเป็น 5  เรื่อง ซึ่งหากได้รับงบประมาณมาดำเนินการ 
ก็จะได้เดินหน้าใน 5 เรื่อง ดังนี้ 
  - เรื่องเกี่ยวกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งคงต้องมีความร่วมมือกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เพ่ืออนุรักษ์สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทยทั้งหมด  
  - เรื่องเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของเมืองไทย ซึ่งเดิมศรีวิชัยเป็นอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่มาก ฉะนั้นใน
การศึกษาอย่างลึกซึ้งจะเห็นได้ว่าอาณาจักรนี้มีความยิ่งใหญ่จริงๆ จึงคิดว่าจะไปเชิญศาสตราจารย์สุเนตร  ชุตินธรานนท์ 
ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในประวัติศาสตร์โบราณ โดยเฉพาะอย่างยิ่งความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับพม่า มาช่วยในโครงการนี้ 
เพ่ือจะช่วยกันศึกษาในเรื่องของอาณาจักรศรีวิชัยให้ลึกซ้ึงจริงๆ เพ่ือจะได้ข้อมูลมาสู่บริบทของการเป็นเอกลักษณ์การ
ท่องเที่ยวของศรีวิชัย 
  -  เรื่องเกี่ยวกับอาหาร และผลผลิตต่างๆ ในท้องถิ่น ของภาคใต้ เรื่องการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม 
(Cultural tourism) ซึ่งเบื้องต้น ตนจะขออนุญาตมหาวิทยาลัยฯ ในการใช้ชื่อของ มทร.ศรีวิชัย ในการดำเนินการใน
ข้อนี้ 
  - เรื่องแหล่งธรรมะ ซึ่งเดิมอาณาจักรศรีวิชัยเริ่มต้นที่เมืองไชยา เรียกกันว่าอาณาจักรศรีโพธิ์ ซึ่งมีเขา
พุทธทอง ที่ปัจจุบันคือสวนโมกขพลาราม ซึ่งบนภูเขามีอิฐ หิน สมัยศรีวิชัยอยู่ โดยตนได้ไปทำเจดีย์เป็นสถูปที่ไชยา 
เพ่ือเชิญอัฐิของท่านพุทธทาสภิกขุไปบรรจุไว้ที่นั่น เรื่องนี้แสดงให้เห็นว่าแหล่งอารยธรรมบุโรพุทโธที่อยู่ในชวา มีต้นตอ
จากศรีวิชัย ซึ่งถ้าได้ศึกษาในรายละเลียดอย่างลึกซึ้งจริงๆ จะเห็นได้ว่าศรีวิชัยเป็นแหล่งอารยธรรมทางด้านศาสนา
ส่วนหนึ่ง 
  - เรื่องเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ซึ่งจังหวัดสงขลาจัดอยู่ในกลุ่มจังหวัดที่ต้องขับเคลื่อนการพัฒนา
เมืองอัจฉริยะ ซึ่งการเป็นอัจฉริยะนอกจากจะใช้เทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องแล้ว ต้องใช้เทคโนโลยีให้เป็น และให้เข้ากับ
บริบทของท้องถิ่น 

  มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   รับทราบ 

1.4.5  นายชยานนท์  กฤตยาเชวง  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ แจ้ง   
  นายชยานนท์  กฤตยาเชวง  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  ได้รายงานความคืบหน้าเรื่อง
ของพระราชบัญญัติวิชาชีพสัตวบาล พ.ศ. 2565  ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว เมื่อวันที่ 19  สิงหาคม 
2565 ที่ผ่านมา ซึ่งเมื่อกฎหมายนี้มีผลบังคับใช้ อาจจะเกี่ยวข้องกับคณะที่เปิดสอนสาขาสัตวศาสตร์ ซึ่งอาจจะต้อง
มีการปรับหลักสูตรให้สอดคล้อง รวมทั้งในเรื่องของการกระตุ้นนักศึกษาในเรื่องของสมรรถนะทางด้านวิชาการให้ทัน
เหตุการณ์ และกฎหมายฉบับนี้จะมีส่วนช่วยในเรื่องของการส่งเสริมให้นักศึกษาสนใจในการที่จะเข้ามาศึกษาต่อ
ทางด้านนี้มากข้ึน  เนื่องจากได้ทราบข้อมูลมาว่า เมื่อพระราชบัญญัติฯ ประกาศใช้ มีแนวโน้มว่านักศึกษาในส่วนของ
ภาควิชาสัตวบาล สัตวศาสตร์ มีคนมาสมัครเรียนเพ่ิมขึ้น เนื่องจากพระราชบัญญัติฯ ฉบับนี้ทำให้ผู้ที่มาเรียนมี
ความรู้สึกว่าเป็นวิชาชีพหนึ่งที่ชัดเจนในสังคมมากขึ้น และตนตั้งใจว่าจะพยายามผลักดันให้ประเทศอ่ืนอย่างน้อยใน
ภูมิภาคอาเซียน ได้มีกฎหมายฉบับนี้ออกมาเช่นกัน เพ่ือจะได้เป็นสากลมากยิ่งขึ้น และอย่างน้อยนักศึกษาที่จบทาง
สาขานี้ ในอนาคตสามารถที่จะทำงานได้ในอาเซียน 

  มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี ๒     เรื่อง รับรองรายงานการประชุม  
  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ 217 - 10/๒๕65       

วันพุธ ที่  27  กรกฎาคม  2565 ณ ห้องประชุมเดอะลอฟท์เมจิค ชั้น 1 อาคารจัดเลี้ยง โรงแรม ทีอาร์ ร็อค ฮิลล์ 
อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา และผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Zoom Cloud Meetings 

  มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  ครั้งท่ี  217 - 10/๒๕65  วันพุธ ที่  27  กรกฎาคม  2565 ณ ห้องประชุม
เดอะลอฟท์เมจิค ชั้น 1 อาคารจัดเลี้ยง โรงแรม ทีอาร์ ร็อค ฮิลล์  อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา และผ่านระบบ
การประชุมออนไลน์ Zoom Cloud Meetings โดยใหแ้ก้ไข ดังนี้ 

  ปรับแก้ในหน้าที่ 7 
  - ข้อ 1. สร้างหลักสูตรที่เป็น Product Champion  จาก โดย Create Integrated Program แบบ 

Universal Design Link โดยทุกคณะ วิทยาลัย เป็น โดย Create Integrated Program แบบ Universal Design 
โดย Link ทุกคณะ วิทยาลัย และมหาวิทยาลัยอ่ืนทั้งในและนอกประเทศ 

  -  จาก โดยก่อนทำ Universal Design Link นั้น  เป็น โดยก่อนทำ Universal Design นั้น 
  -  จาก อย่างเช่น อายุน้อย 100 ล้าน เป็น อย่างเช่น รายการทีวีอายุน้อย 100 ล้าน 
  ปรับแก้ในหน้าที่ 8 
  -   บรรทัดที่ 2  จาก  ซึ่งเรื่องนี้จะต้องใช้เวลา เป็น  ซึ่งเรื่องนี้จะต้องแข่งกับเวลา 
  -   จาก 2. การใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร ซึ่งเห็นว่ากรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ และผู้บริหาร  

เป็น 2. การใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร ซึ่งเห็นว่านักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ และผู้บริหารบางท่าน   
  -  ข้อ 2 บรรทัดที่ 6 จาก โดยต้องมีการสื่อสารกันเป็นภาษาอังกฤษ โดยไม่ต้องคำนึงถึงหลักว่าถูก

หรือผิด เป็น เริ่มใหมี้การพูดคุยสื่อสาร โดยไม่ต้องคำนึงถึงหลักว่าพูดผิดหรือถูก 

 ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง 
3.1 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อนๆ 
       - ไม่มี – 

3.2 พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยกิจกรรมนักศึกษา พ.ศ. .... 

 ความเป็นมา 
  ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เห็นสมควรปรับปรุงแก้ไขระเบียบมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยกิจกรรมนักศึกษา พ.ศ. 2563  สืบเนื่องจากการตรวจสอบของสำนักงานการ
ตรวจเงินแผ่นดิน ให้ความเห็นว่า “การดำเนินงานกิจกรรมนักศึกษา นั้น เป็นเงินที่จัดสรรมาจากค่าธรรมเนียม
การศึกษา ถือเป็นเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยจะต้องดำเนินการเอง” และเพ่ือให้การดำเนินงาน
ของสภานักศึกษา องค์การนักศึกษา สโมสรนักศึกษา ด้านการเงินของกิจกรรมนักศึกษา และการดำเนินงานในส่วน
อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นไปด้วยความถูกต้องตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 โดยมหาวิทยาลัยฯ ได้
จัดทำร่างระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยกิจกรรมนักศึกษา พ.ศ. .... และเสนอต่อ สภา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในคราวประชุมครั้งที่ 202-8/2564 เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 ซึ่ง
สภามหาวิทยาลัยฯ มีมติมอบมหาวิทยาลัยฯ ตรวจสอบและดำเนินการตามข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัยฯ อีก
ครั้ง และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ พิจารณาต่อไป นั้น 
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  ในการนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้ดำเนินการปรับปรุงร่างระเบียบมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยกิจกรรมนักศึกษา พ.ศ. .... ตามข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยฯ โดยผ่านการ
ยกร่างระเบียบจากคณะกรรมการปรับปรุงการใช้เงินรายได้ของมหาวิทยาลัย คณะกรรมการบริหารกิจกรรม
นักศึกษามหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการนโยบายกิจการนักศึกษา ในคราวประชุมครั้งที่ 
2/2565 เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2565  ผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ ในคราวประชุมครั้งที่ 
6/2565 เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2565 และผ่านการพิจารณาคณะกรรมการด้านกฎหมาย ในคราวประชุมครั้งที ่ 
5/2565 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2565 จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพ่ือ
พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป  

 ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
ศรีวิชัย เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยกิจกรรม
นักศึกษา พ.ศ. ....  

  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๗ (2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 
๒๕๔๘ ซึ่งบัญญัติว่า “วางระเบียบ ออกข้อบังคับและประกาศของมหาวิทยาลัย และอาจมอบให้ส่วนราชการใดใน
มหาวิทยาลัยเป็นผู้วางระเบียบ ออกข้อบังคับและประกาศสำหรับส่วนราชการนั้นเป็นเรื่องๆ ไปก็ได้”  

  จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ  เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

การอภิปรายและข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัย  
 กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ได้มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

  1. ในหมวดที่ 2 วัตถุประสงค์ ข้อ 11.5 กล่าวถึง “เพ่ือส่งเสริมสุขภาพพลานามัยและพัฒนา
บุคลิกภาพของนักศึกษา” ฉะนั้นหากสังเกตในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มีนักศึกษาหลายคนที่จัดว่าอยู่ในกลุ่ม
อ้วน ส่งผลต่อความคล่องแคล่ว ซึ่งเรื่องนี้มหาวิทยาลัยฯ ควรจะมีนโยบายที่จริงจังในเรื่องการพัฒนาบุคลิกภาพ
นักศึกษา เพ่ือให้สถิติลดลง เพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญ แม้แต่การรับเข้าทำงาน หากมีตัวเลือก ส่วนใหญ่ก็จะไม่
รับคนอ้วน เนื่องจากขาดความคล่องแคล่ว และอาจจะมีโรคประจำตัวที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทำงาน 

 ๒. ปรับแก้ร่างระเบียบฯ  
   - ข้อ 65  

   จาก  ให้นายกองค์การนักศึกษาเสนอรายกรรมการองค์การนักศึกษารายนั้นต่ออธิการบดี  เป็น ให้
นายกองค์การนักศึกษาเสนอรายชื่อกรรมการองค์การนักศึกษา   

  มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย     
  1. เห็นชอบร่างระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยกิจกรรมนักศึกษา พ.ศ. .... 
ดังเสนอ 
 ๒. มอบมหาวิทยาลัยฯ ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัยฯ ให้เรียบร้อย 
 3. รับรองมติที่ประชุม 
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ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
4.1  รายงานผลการปฏิบัติงานตามมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

 ความเป็นมา 
  ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548  มาตรา 17 (4) ซึ่งได้กำหนดให้
สภามหาวิทยาลัยมีหน้าที่ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยฯ นั้น 
 ในการนี้  เพ่ือให้เป็นไปตามข้อกำหนดดังกล่าวข้างต้น  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  จึงได้
สรุปผลการปฏิบัติงานตามมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และเห็นควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ 
เพ่ือโปรดทราบ 

   จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ  เพ่ือโปรดทราบและให้ข้อเสนอแนะ 

   มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   รับทราบ 

4.2  รายงานผลการประเมินตนเองตามหน้าที่และบทบาทของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖4  และรายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ที่มีต่อการ
ดำเนินงานของฝ่ายเลขานุการและสำนักงานสภามหาวิทยาลัยฯ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖4 

ความเป็นมา 
 ตามที่ สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  ได้กำหนดหลักเกณฑ์การประเมินบทบาทของ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดยพิจารณาจากบทบาทของคณะกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และบทบาทของการปฏิบัติงานของหน่วยสนับสนุนของสภามหาวิทยาลัย 
ที่ทำหน้าที่ดูแลและสนับสนุนงานสภามหาวิทยาลัย นั้น   
   ในการนี้  ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้เก็บรวบรวมข้อมูล โดยขอ
ความกรุณากรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ทุกท่านตอบแบบประเมินสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖4 และแบบสำรวจความพึงพอใจของกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ที่มีต่อการดำเนินงานของ
ฝ่ายเลขานุการและสำนักงานสภามหาวิทยาลัยฯ ประจำปีการศึกษา ๒๕ ๖4 โดยการตอบแบบประเมิน
ออนไลน์ และนำข้อมูลมาประมวลผลเรียบร้อยแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอรายงานผลการประเมินตนเองตามหน้าที่และ
บทบาทของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖4  และรายงานผลการสำรวจความ
พึงพอใจของกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ที่มีต่อการดำเนินงานของฝ่ายเลขานุการและสำนักงานสภามหาวิทยาลัยฯ 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖4 เพ่ือโปรดทราบ  

  จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ  เพื่อโปรดทราบ 

   มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  รับทราบ  
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4.3  ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง อัตราการเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอ่ืน 
ในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2565 และประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง 
อัตราการเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอ่ืน ในการจัดการศึกษาระดับประกาศนียบัตร พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ความเป็นมา 
 ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย กำหนดให้มีการเปลี่ยนแปลงการเรียกเก็บค่าบำรุง 
กิจกรรมนักศึกษาโดยไม่ถือเป็นรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งจากเดิมค่ากิจกรรมนักศึกษารวมอยู่ในค่าธรรมเนียม
การศึกษา นั้น และเพ่ือรักษาผลประโยชน์ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยฯ จึงเห็นสมควรปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียม
การศึกษา ให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันมากยิ่งขึ้น โดยมหาวิทยาลัยฯ ได้ออกประกาศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง อัตราการเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอ่ืน ในการจัด
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2565 และประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง อัตราการเก็บ
ค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอ่ืน ในการจัดการศึกษาระดับประกาศนียบัตร พ.ศ. 2565 
 ตามความในข้อ 4 แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยค่าธรรมเนียม
การศึกษาแบบเหมาจ่ายและค่าธรรมเนียมอ่ืน ในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2556 และระเบียบ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่ายและค่าธรรมเนียมอ่ืน ในการ
จัดการศึกษาระดับประกาศนียบัตร พ.ศ. 2556 ซึ่งกำหนดว่า “อัตราการเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาและ
ค่าธรรมเนียมอ่ืน ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยและรายงานให้สภามหาวิทยาลัยทราบ” มหาวิทยาลัยฯ จึง
เห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพื่อโปรดทราบประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง อัตราการเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอ่ืน ในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. 2565 และประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง อัตราการเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาและ
ค่าธรรมเนียมอ่ืน ในการจัดการศึกษาระดับประกาศนียบัตร พ.ศ. ๒๕๖๕  

  จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ  เพื่อโปรดทราบ 

การอภิปรายและข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัย  
 กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ได้มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะว่า บัตรประจำตัวนักศึกษา ซึ่งมี
ค่าธรรมเนียม 100 บาท นั้น  ซึ่งในปัจจุบันโดยทั่วไปแล้ว ควรจะปรับเปลี่ยนมาทำบัตรประจำตัวแบบดิจิทัล เป็น
เทคโนโลยีสำหรับเจ้าของบัตรแต่ละคน โดยบัตรจะเก็บไว้ในโทรศัพท์มือถือ ช่วยให้พกพาไปใช้งานในที่ต่างๆ ได้
สะดวกยิ่งขึ้น ทั้งยังสามารถใช้งานได้หลากหลาย 

  มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  รับทราบ  

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย 
  - ไม่มี - 
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ระเบียบวาระท่ี 6     เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาทักท้วง 
6.1  พิจารณาให้ความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร หลักสูตร
ศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

 ความเป็นมา 
  ตามที่ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา ได้จัดการ
เรียนการสอนหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) ซึ่ง
หลักสูตรดังกล่าวได้จัดทำขึ้นตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ ตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อ ง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับ อุดมศึกษาแห่ งชาติ  พ.ศ. ๒๕๕๒ กำหนดให้
สถาบันอุดมศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้หลักสูตรมีการดำเนินงานเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา ซึ่งกำหนดให้ทุกหลักสูตรมีการดำเนินงานเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิสาขา หรื อ
สาขาวิชา และให้การดำเนินงานของหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดสู่เป้าหมาย ในการผลิตบัณฑิตที่มี
คุณภาพ นั้น  
  ในการนี้ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มีความประสงค์ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
และอาจารย์ประจำหลักสูตร หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) 
จากเดิม นางสาวชไมพร  มิตินันท์วงศ์  เปลี่ยนเป็น นางสาวอารีนา  อีสามะ  เนื่องจาก นางสาวชไมพร  มิตินันท์วงศ์  
ลาออกจากราชการ 

  การขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตรดังกล่าว ได้ผ่านการ
พิจารณาจากคณะกรรมการประจำคณะ ผ่านคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร ผ่านการพิจารณาจากสภาวิชาการ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในคราวประชุมครั้งที่ 11/๒๕65 เมื่อวันที่  1  สิงหาคม  ๒๕65  และผ่าน
การพิจารณาจากคณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ด้านวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 
43 - 10/2564 เมื่อวันที่  8  สิงหาคม  2565 จึงเห็นสมควรนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร 
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) ดังเสนอ  

  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 17(5) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
พ.ศ. 2548  ซึ่งบัญญัติว่า “พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่คณะกรรมการ
การอุดมศึกษากำหนด” 

 จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ  เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

  มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   เห็นชอบเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2565) ดังเสนอ  และรับรองมติที่ประชุม 
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6.2  พิจารณาให้ความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร หลักสูตร
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมก่อสร้าง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) คณะวิศวกรรมศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

 ความเป็นมา 
  ตามที่ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง 

ได้จัดการเรียนการสอนหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมก่อสร้าง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2561) ซึ่งหลักสูตรดังกล่าวได้จัดทำขึ้นตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ ตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับ อุดมศึกษาแห่ งชาติ  พ.ศ. ๒๕๕๒ กำหนดให้
สถาบันอุดมศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้หลักสูตรมีการดำเนินงานเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา ซึ่งกำหนดให้ทุกหลักสูตรมีการดำเนินงานเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิสาขา หรือ
สาขาวิชา และให้การดำเนินงานของหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดสู่เป้าหมาย ในการผลิตบัณฑิตที่มี
คุณภาพ นั้น 
  ในการนี้ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มีความประสงค์ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมก่อสร้าง (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2561) จากเดิม นายนุอนันท์  คุระแก้ว  เปลี่ยนเป็น นายประสาร  จิตร์เพ็ชร เนื่องจาก นายนุอนันท์  
คุระแก้ว  ลาศึกษาต่อ  
  การขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตรดังกล่าว ได้ผ่านการ
พิจารณาจากคณะกรรมการประจำคณะ ผ่านคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร การพิจารณาจากสภาวิชาการ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในคราวประชุมครั้งที่ 11/๒๕65 เมื่อวันที่  1  สิงหาคม  ๒๕65  และผ่าน
การพิจารณาจากคณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ด้านวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 
43 - 10/2564 เมื่อวันที่  8  สิงหาคม  2565 จึงเห็นสมควรนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร 
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมก่อสร้าง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ดังเสนอ  

  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 17(5) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
พ.ศ. 2548  ซึ่งบัญญัติว่า “พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่คณะกรรมการ
การอุดมศึกษากำหนด” 

  จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ  เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

การอภิปรายและข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัย  
 กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ได้มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะให้มหาวิทยาลัยฯ ตรวจสอบความถูกต้อง
รายละเอียดผลงานอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ราย นายประสาร  จิตร์เพ็ชร  ในข้อ 4 ผลงานวิชาการ ซึ่งผลงาน
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ตีพิมพ์มีการเขียนอักษรตัวพิมพ์ใหญ่เป็นตัวพิมพ์เล็ก และตัวพิมพ์เล็กเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ สลับกัน และชื่อเรื่องมีการ
ขึ้นต้นด้วยอักษรตัวพิมพ์เล็ก และชื่อการประชุมก็ควรจะขึ้นต้นด้วยอักษรตัวพิมพ์ใหญ่ 

  มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย    เห็นชอบเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมก่อสร้าง (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2561) ดังเสนอ  และรับรองมติที่ประชุม โดยมอบมหาวิทยาลัยฯ ตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัยฯ อีกครั้ง 

6.3  พิจารณาให้ความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงคำอธิบายรายวิชา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) คณะเกษตรศาสตร์ 

ความเป็นมา 
  ตามที่ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ได้
จัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2564) ซึ่งหลักสูตรดังกล่าวได้จัดทำขึ้นตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ ตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ นั้น  
  ในการนี้ เพ่ือสามารถใช้หลักสูตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ และตรงตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยฯ 
คณะเกษตรศาสตร์ มีความจำเป็นในการเปลี่ยนแปลงคำอธิบายรายวิชา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) จำนวน ๒ รายวิชา คือ 03-111-201 มีนวิทยา  และ 
03-111-203 ชีวเคมีเพ่ือการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เนื่องจากเกิดความผิดพลาดจากการพิมพ์เอกสาร ดังนี้ 

ฉบับเดิม ฉบับปรับปรุง 

03-111-201 มีนวิทยา 

Ichthyology 
3(2-3-4) 03-111-201 มีนวิทยา 

Ichthyology 
3(2-3-4) 

วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 

โครงสร้างและหน้าท่ีทางชีวภาพของสารชีวโมเลกุล  
เมแทบอลิซึมของสารชีวโมเลกลุ เมแทบอลิซึมของสาร 

ชีวโมเลกลุ ลำดบัและกลไกการใช้พลังงานจากสารชีวโมเลกลุ
ในสัตว์น้ำ บทบาทของฮอร์โมนในการเจรญิเติบโต การเจริญ
พันธุ์และการลอกคราบ กระบวนการถ่ายทอดข้อมูลทาง
พันธุกรรม การเสื่อมสลายหลังการตายในสตัว์น้ำ ทักษะ
ปฏิบัติเบื้องต้นของเทคนิคทางด้านชีวเคมี 
Structures and biological functions of biomolecules; 
metabolism of biomolecules; sequences and mechanisms of 
replenish energy obtained from biomolecules in aquatic 
animals; roles of hormones in growth, reproduvction and 
moltig; central dogma; postmotern autolysis in aquatics 
animals; basic practical skills in biochemical techniques. 

 

วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 

ความหลากหลายของปลา  อนุกรมวิธาน และวิวัฒนาการของ
ปลา  การแยกประเภท การระบุชนิด กายวิภาคศาสตร์ สัณฐาน
วิทยา สรีรวิทยา พฤติกรรม และระบบนิเวศของปลา ลักษณะ
ภายนอกและภายในของปลากระดูกอ่อนและปลากระดูกแข็ง 
ระบบหายใจและการลอยตัว ระบบประสาทรับความรู้สึก ภาวะ
ความสมดุล  ของร่างกาย การรักษาความสมดุลของอุณหภูมิ
ร่างกายและ         การควบคุมระบบออสโมซิส ระบบการสืบ
พันธ์ของปลา ปฏิบัติการเกี่ยวกับระบบต่าง ๆ ของปลา การ
จำแนกและจัดหมวดหมู่ของปลา 
The diversity of fishes; systematics and evolution of fishes; 
classification, identification, anatomy, morphology, physiology, 
behavior, and ecology of fishes; external and internal morphology 
of cartilaginous and bony fishes; respiration and buoyancy, 
sensory system, homeostasis: thermoregulation and 
osmoregulation; fish reproductive system; practice in fish organ 
systems, classification and identification of fish. 
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ฉบับเดิม ฉบับปรับปรุง 

03-111-203 ชีวเคมีเพื่อการเพาะเลีย้ง
สัตว์น้ำ 

3(2-3-4) 03-111-203 ชีวเคมีเพื่อการเพาะเลีย้ง
สัตว์น้ำ 

3(2-3-4) 

 Biochemistry for Aquaculture  Biochemistry for Aquaculture 
วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
โครงสร้างและหน้าท่ีทางชีวภาพของสารชีวโมเลกุล  
เมแทบอลิซึมของสารชีวโมเลกลุ เมแทบอลิซึมของสาร 
ชีวโมเลกลุ ลำดบัและกลไกการใช้พลังงานจากสาร 
ชีวโมเลกลุในสัตว์น้ำ บทบาทของฮอร์โมนในการเจริญเติบโต 
การเจรญิพันธ์ุและการลอกคราบ กระบวนการถ่ายทอดข้อมูล
ทางพันธุกรรม การเสื่อมสลายหลงัการตายในสตัว์น้ำ ทักษะ
ปฏิบัติเบื้องต้นของเทคนิคทางด้านชีวเคมี 
Structures and biological functions of biomolecules; 
metabolism of biomolecules; sequences and mechanisms of 
replenish energy obtained from biomolecules in aquatic 
animals; roles of hormones in growth, reproduction and 
moltig; central dogma; postmotern autolysis in aquatics 
animals; basic practical skills in biochemical techniques. 

วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
โครงสร้างและหน้าท่ีทางชีวภาพของสารชีวโมเลกุล   
เมแทบอลิซึมของสารชีวโมเลกลุ  ลำดับและกลไกการใช้
พลังงานจากสารชีวโมเลกลุในสตัวน์้ำ บทบาทของฮอร์โมนใน
การเจรญิเติบโต  การเจรญิพันธ์ุและการลอกคราบ  
กระบวนการถ่ายทอดข้อมูลทางพนัธุกรรม การเสื่อมสลาย
หลังการตายในสัตว์น้ำ  ทักษะปฏบิัติเบื้องต้นของเทคนิค
ทางด้านชีวเคม ี
Structures and biological functions of biomolecules; 
metabolism of biomolecules; sequences and mechanisms of 
replenish energy obtained from biomolecules in aquatic 
animals; roles of hormones in growth, reproduction and 
molting; central dogma; postmortem autolysis in aquatic 
animals; basic practical skills in biochemical techniques. 

 
 การขอเปลี่ยนแปลงคำอธิบายรายวิชาดังกล่าว ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการประจำคณะ
ผ่านคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร ผ่านการพิจารณาจากสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ใน
คราวประชุมครั้งที่ 11/๒๕65 เมื่อวันที่  1  สิงหาคม  ๒๕65  และผ่านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ด้านวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 43 - 10/2564 เมื่อวันที่  8  สิงหาคม  
2565 จึงเห็นสมควรนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ เปลี ่ยนแปลงคำอธิบายรายวิชา  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) ดังเสนอ  

  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 17(5) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
พ.ศ. 2548  ซึ่งบัญญัติว่า “พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่คณะกรรมการ
การอุดมศึกษากำหนด” 

  จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ  เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

  มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย    เห็นชอบเปลี่ยนแปลงคำอธิบายรายวิชา 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) ดังเสนอ และ
รับรองมติที่ประชุม 
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6.4  พิจารณาให้ความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงรายวิชาบังคับก่อน หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (๕ ปี) 
สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

 ความเป็นมา 
  ตามที่ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา ได้จัดการเรียน
การสอนหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (๕ ปี) สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)  ซึ่ง
หลักสูตรดังกล่าวได้จัดทำขึ้นตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ ตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ โดยได้จัดการเรียนการ
สอนมาเป็นระยะเวลา ๔ ปี และปัจจุบันมีนักศึกษากำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ ๔  เพ่ือสามารถใช้หลักสูตรได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และตรงตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยฯ นั้น  
  ในการนี้ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มีความจำเป็นในการเปลี่ยนแปลงรายวิชาบังคับก่อน หลักสูตร
สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (๕ ปี) สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ในรายวิชา 01-112-409 
การเตรียมวิทยานิพนธ์ ดังนี้  

เดิม ปรับปรุง 
10-112-409 การเตรียมวิทยานิพนธ์                            3(1-6-2) 
                วิชาบังคับก่อน : 10-112-408  การออกแบบสถาปตัยกรรม 7   

10-112-409 การเตรียมวิทยานิพนธ์                            3(1-6-2) 
                วิชาบังคับก่อน : 10-112-407 การออกแบบสถาปัตยกรรม 6   

 
  การขอเปลี่ยนแปลงรายวิชาบังคับก่อนดังกล่าว ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการประจำคณะ

ผ่านคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร ผ่านการพิจารณาจากสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ใน
คราวประชุมครั้งที่ 11/๒๕65 เมื่อวันที่  1  สิงหาคม  ๒๕65  และผ่านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ด้านวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 43 - 10/2564 เมื่อวันที่  8  สิงหาคม  
2565 จึงเห็นสมควรนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงรายวิชาบังคับก่อน หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (๕ ปี) 
สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ดังเสนอ  

  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 17(5) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
พ.ศ. 2548  ซึ่งบัญญัติว่า “พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่คณะกรรมการ
การอุดมศึกษากำหนด” 

  จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ  เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ    

  มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย    เห็นชอบเปลี่ยนแปลงรายวิชาบังคับก่อน 
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (๕ ปี) สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ดังเสนอ และ
รับรองมติที่ประชุม 

 



-21- 
 

6.5  พิจารณาให้ความเห็นชอบแก้ไขเงื่อนไขรายวิชาบังคับก่อน หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2560) คณะสัตวแพทยศาสตร์ 

 ความเป็นมา 
  ตามที่ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ได้

จัดการเรียนการสอนหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ซึ่งหลักสูตรดังกล่าวได้จัดทำ
ขึ้นตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ โดยได้จัดการเรียนการสอนมาเป็นระยะเวลา ๔ ปี และ
ปัจจุบันมีนักศึกษากำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ ๔ นั้น  
  ในการนี้ เพ่ือสามารถใช้หลักสูตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ และตรงตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยฯ 
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มีความจำเป็นในการแก้ไขเงื่อนไขรายวิชาบังคับก่อน หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ดังนี้ 

เดิม ปรับปรุง 
12-103-402 อายุรศาสตร์สตัว์เลก็ 1                      2(2-0-4) 
                วิชาบังคับก่อน: 12-103-401  

                 หลักอายุรศาสตร์และการวินิจฉัยโรค 

12-103-402 อายุรศาสตร์สตัว์เลก็ 1                     2(2-0-4) 
                วิชาบังคับก่อน หรือเรียนควบคู่ : 12-103-401         
                หลักอายุรศาสตร์และการวินิจฉัยโรค 

12-103-404 อายุรศาสตร์ม้า                               2(2-0-4) 
                วิชาบังคับก่อน: 12-103-401  

                 หลักอายุรศาสตร์และการวินิจฉัยโรค 

12-103-404 อายุรศาสตร์ม้า                              2(2-0-4) 
                วิชาบังคับก่อน หรือเรียนควบคู่ : 12-103-401         
                หลักอายุรศาสตร์และการวินิจฉัยโรค 

12-103-408 การฝึกปฏิบัตคิลินิกการสัตวแพทย์ 1     2(0-6-2) 
                วิชาบังคับก่อน: 12-103-401  

                    หลักอายุรศาสตร์และการวินิจฉัยโรค 

12-103-408 การฝึกปฏิบัตคิลินิกการสัตวแพทย์ 1     2(0-6-2) 
                วิชาบังคับก่อน หรือเรียนควบคู่ : 12-103-401           
                หลักอายุรศาสตร์และการวินิจฉัยโรค 

  การแก้ไขเงื่อนไขวิชาบังคับก่อนดังกล่าว ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการประจำคณะ ผ่าน
คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร ผ่านการพิจารณาจากสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในคราว
ประชุมครั ้งที ่ 11/๒๕65 เมื่อวันที่  1  สิงหาคม  ๒๕65  และผ่านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ด้านวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 43 - 10/2564 เมื่อวันที่  8  สิงหาคม  
2565 จึงเห็นสมควรนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ศรีวิชัย เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบแก้ไขเงื่อนไขรายวิชาบังคับก่อน หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ดังเสนอ  

  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 17(5) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
พ.ศ. 2548  ซึ่งบัญญัติว่า “พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่คณะกรรมการ
การอุดมศึกษากำหนด” 



-22- 
 

  จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ  เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

  มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   เห็นชอบแก้ไขเงื่อนไขรายวิชาบังคับก่อน 
หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ดังเสนอ และรับรองมติที่ประชุม 

ระเบียบวาระท่ี 7 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
7.1 พิจารณาให้ความเห็นชอบขอปิดหลักสูตร จำนวน 2 หลักสูตร คณะเทคโนโลยีการจัดการ   

1)  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)  
2)  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการเป็นผู้ประกอบการ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560)     

ความเป็นมา   
 ตามที่ คณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 

ได้จัดการเรียนการสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2560) และหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการเป็นผู้ประกอบการ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560) 
ซึ่งทั้งสองหลักสูตรดังกล่าวได้เปิดรับนักศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๐ เป็นต้นมา และดำเนินการจัดการเรียนการ
สอนมาจนครบระยะเวลาปรับปรุงหลักสูตร ตามกรอบระยะเวลาเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 
๒๕๕๘ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ นั้น  เนื่องจากมีจำนวนนักศึกษาที่สมัครเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีไม่เป็นไปตามแผน
รับที่กำหนดไว้ คณะเทคโนโลยีการจัดการ จึงขอปิดหลักสูตร จำนวน 2 หลักสูตรดังกล่าว ดังนี้ 
 1. ขอปิดหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2560) แบบมีเงื่อนไข โดยจะดำเนินการจัดการเรียนการสอนให้นักศึกษาที่ตกค้างจนสำเร็จการศึกษา เนื่องจาก
มีนักศึกษาตกค้างอยู่ในหลักสูตร จำนวน ๙๔ คน  
 2. ขอปิดหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการเป็นผู้ประกอบการ (หลักสูตรใหม่ 
พ.ศ. 2560) เนื่องจากไม่มีนักศึกษาตกค้างในหลักสูตร  
 การขอปิดหลักสูตรดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการประจำคณะ ผ่านการพิจารณา
คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตร ผ่านการพิจารณาจากสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  
ศรีวิชัย ในคราวประชุมครั้ งที่  11/๒๕65 เมื่ อวันที่   1   สิ งหาคม  ๒๕65  และผ่ านการพิจารณาจาก
คณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ด้านวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 43 - 10/2564 
เมื่อวันที่  8  สิงหาคม  2565 จึงเห็นสมควรนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพื่อพิจารณา
ให้ความเห็นชอบต่อไป 

 ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบขอปิดหลักสูตร จำนวน 2 หลักสูตร ดังเสนอ 

  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 17(5) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
พ.ศ. 2548  ซึ่งบัญญัติว่า “พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่คณะกรรมการ
การอุดมศึกษากำหนด”    
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 จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ  เพ่ือโปรดพิจารณา 

การอภิปรายและข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัย  
 กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ได้มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

 1. หลักสูตรที่เก่ียวกับเรื่องของเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเรื่องที่ทันสมัย เหตุผลใดมหาวิทยาลัยฯ จึง
ขอปิดหลักสูตร หากเป็นเพราะกรณีที่ไม่มีนักศึกษามาเรียน หากมีการออกแบบหลักสูตรใหม่ให้ตรงกับความต้องการ 
ไม่ใช่เรียนเฉพาะเรื่องทฤษฎีอย่างเดียว จะต้องมีภาคปฏิบัติที่ชัดเจนด้วย 
 2. การขอปิดหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการเป็นผู้ประกอบการ (หลักสูตรใหม่ 
พ.ศ. 2560) เนื่องจากไม่มีนักศึกษาตกค้างในหลักสูตร  ไม่น่าจะเป็นเหตุผลที่สำคัญ ซึ่งจริงๆ แล้วมหาวิทยาลัยฯ 
ปิดด้วยสาเหตุใด เนื่องจากไม่ทันสมัย ไม่มีคนมาเรียน หรือว่าจะทำหลักสูตรใหม่ 
 3. ไม่ว่าหลักสูตรจะปิดด้วยเหตุผล เพราะลูกค้าไม่มี หลักสูตรไม่ดีไม่ทันสมัย หรือหลักสูตรไม่ตอบ
โจทย์ความต้องการของภาคสังคม แต่เมื่อปิดแล้ว และต้องการจะเปิดหลักสูตรใหม่ มหาวิทยาลัยฯ ควรจะมีแผนการ
ที่ชัดเจน มิเช่นนั้นก็จะเป็นเช่นเดิมอีก ต้องมีการเตตรียมแผนการระยะสั้น ระยะปานกลางให้ชัดเจน หากจะมีการ
เปิดใหม่อีกครั้ง 

อธิการบดีบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย แจ้ง 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย แจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบว่า สาเหตุที่มหาวิทยาลัยฯ 
ขอปิดหลักสูตรเห็นว่าเวลาทำหลักสูตร  ปรากฏว่าหลักสูตรเป็นที่ต้องการ แต่พอไปดูจำนวนนักศึกษา ไม่ได้มีจำนวน
มากมาย ไม่ถึงกึ่งหนึ่งของแผนรับ ฉะนั้นเห็นว่าการปรับหลักสูตรในอนาคต จะต้องปรับใหม่แบบเน้นความต้องการ
ของลูกค้าคือผู้เรียนอย่างชัดเจน ไม่ใช่ปรับเพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์ของการประกันคุณภาพ ซึ่งปัจจุบันนี้ทุกหลักสูตร
ที่เสนอเข้ามา มีการชะลอไว้ก่อน  เพ่ือมาทบทวนกันใหม่ ในเรื่องของการพิจารณาหลักสูตร เช่น หลักสูตรสาขาวิชา
การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ในปัจจุบันเป็นหลักสูตรที่น่าสนใจ แต่อย่างไรก็ตามก็ต้องปรับให้เข้ากับบริบทของ
การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีทางด้านสารสนเทศ  ซึ่งมีดิจิทัลเทคโนโลยีเข้ามามากมาย ซึ่งหากมีการปรับปรุงหลักสูตร 
เพ่ือรับนักศึกษาเข้ามาเรียนเฉพาะในห้องเรียนอย่างเดียว น่าจะไม่ได้แล้ว หลักสูตรจะต้องมีการปรับเปลี่ยนบริบท 
จะทำหลักสูตรอย่างไร โดยเฉพาะหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการการเป็นผู้ประกอบการ จะต้องจัดการการเป็น
ผู้ประกอบการอย่างไร ที่จะร่วมมือกับผู้ประกอบการเหล่านั้นได้ นอกจากนั้นยังเห็นได้ชัดว่าหลักสูตรมีการทับซ้อน
กับหลักสูตรอ่ืน ใช่ชื่อต่างกัน แต่เนื้อหาไม่ได้ต่างกันมากนัก ซึ่งควรจะจัดทำรูปแบบของหลักสูตรให้แตกต่างกัน          
มิเช่นนั้นจะเป็นการแย่งนักศึกษากันเอง ฉะนั้นมหาวิทยาลัยฯ จึงมีการชะลอหลักสูตรเพ่ือให้อาจารย์ไป  Upskill 
ใหม่ คิดใหม่ โดยอาจจะทำเป็นหลักสูตรระยะสั้นก็ได้ ซึ่งตั้งแต่วันที่ 27  กันยายน 2565 สำนักงานปลัดกระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.)  จะเปิดช่องให้หลักสูตรมีการปรับทำร่วมกับสถาน
ประกอบการมากขึ้น  ซึ่งในเรื่องนี้จะได้หารือกันในการสัมมนาระดมความคิดเห็นเชิงนโยบาย (Retreat) ในวันที่ 26 
สิงหาคม 2565   

มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย    เห็นชอบขอปิดหลักสูตร จำนวน 2 หลักสูตร 
ดังเสนอ และรับรองมติที่ประชุม 
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7.2  พิจารณาให้ความเห็นชอบขอปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ความเป็นมา   
 ตามที่  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขต
นครศรีธรรมราช ได้จัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ซึ่งตลอดการจัดการศึกษาที่ผ่านมา หลักสูตรมีจำนวนนักศึกษาที่ไม่เป็นไปตาม
แผนการรับนักศึกษาของหลักสูตร และคณะฯ ได้งดรับนักศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๓ แต่ขณะนี้ยังมีนักศึกษา
ตกค้างอยู่ในหลักสูตร จำนวน ๖ คน นั้น   

 ในการนี้ เพ่ือไม่ให้ส่งผลต่อการดำเนินงานด้านต่างๆ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงขอปิด
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) แบบมีเงื่อนไข 
โดยจะดำเนินการจัดการเรียนการสอนให้นักศึกษาท่ีตกค้างจนสำเร็จการศึกษา   

 การขอปิดหลักสูตรดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการประจำคณะ ผ่านการพิจารณา
คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตร ผ่านการพิจารณาจากสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  
ศรีวิชัย ในคราวประชุมครั้งที่ 11/๒๕65 เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม ๒๕65 และผ่านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ด้านวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 43 - 10/2564 เมื่อวันที่  8  
สิงหาคม  2565 จึงเห็นสมควรนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพ่ือพิจารณาให้ความ
เห็นชอบต่อไป 

 ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี          

ราชมงคลศรีวิชัย เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบขอปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียาง
และพอลิเมอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ดังเสนอ 

  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 17(5) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
พ.ศ. 2548  ซึ่งบัญญัติว่า “พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่คณะกรรมการ
การอุดมศึกษากำหนด”    

 จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ  เพ่ือโปรดพิจารณา 

การอภิปรายและข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัย  
 กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ได้มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 1. เนื่องจากภาคใต้มีการปลูกยางพาราเป็นส่วนใหญ่ จึงเป็นแหล่งที่ใกล้วัตถุดิบมาก ประกอบกับภาคใต้

มีอุตสาหกรรมยางค่อนข้างมาก ฉะนั้นมหาวิทยาลัยฯ น่าจะมีโอกาสเข้าไปมีความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมยาง     
ได้อย่างชัดเจน 

 ๒. การเรียนรู้นอกเหนือจากในห้องเรียน เป็นเรื่องที่สำคัญมาก ซึ่งในเรื่องของ Universal Design มี
การกล่าวถึงเรื่องนี้ไว้ค่อนข้างมาก และมหาวิทยาลัยฯ ควรจะมีการคิดนอกกรอบ เช่น หากมหาวิทยาลัยฯ มีอาจารย์
ที่เก่งในด้านหนึ่ง แต่ไม่เก่งในอีกด้านหนึ่ง สิ่งที่มหาวิทยาลัยฯ จะต้องทำ คือหาคน ไม่ว่าจะหาจากบริษัท จากผู้ผลิต
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หรือแม้แต่ชาวบ้าน ที่เก่งและชำนาญในเรื่องนั้นมาสอน มหาวิทยาลัยฯ ต้องยอมเสียค่าใช้จ่ายตรงนี้ ไม่ใช่เอาเท่าที่มี
อยู่มาสอน ซึ่งในเรื่องของยาง ต้องมองว่าผลิตภัณฑ์ที่จะทำได้ ไม่ได้มีแค่ยางรถยนต์ ยังสามารถทำผลิตภัณฑ์ได้อีก
หลายอย่าง เพียงแต่ฐานของมหาวิทยาลัยฯ อาจจะไม่พอ ก็ต้องไปเพ่ิมฐานจากเครือข่ายที่มหาวิทยาลัยฯ มี หาก
จำเป็นต้องจ้างอาจารย์จากต่างประเทศมาสอน ก็ต้องจ้าง และให้คนของเรามาเรียนรู้  หรือหากอยากจะรู้ในเรื่องใด
ก็ต้องไปศึกษาให้รู้จริง ไปหาองค์ความรู้จากที่อ่ืน จากเครือข่าย และที่สำคัญยางพาราเป็นพืชเศรษฐกิจของภาคใต้ 
การทำให้ยางมีราคา มีความหมายได้ จะเป็นการสร้างชื่อเสียงให้มหาวิทยาลัยฯ  

 3. เรื่องนี้ปัญหาอยู่ที่จะทำอย่างไรถึงจะให้มีความร่วมมือระหว่างหลักสูตรกับทางอุตสาหกรรม ซึ่ง
ต้องหาเหตุผลว่าติดปัญหาประการใด จึงไม่ได้เกิดความร่วมมือเหล่านี้ และที่สำคัญ  ควรจะมีการวิเคราะห์ความ
ต้องการนักศึกษาที่จบในหลักสูตรนี้เพ่ือที่จะไปทำงานกับภาคอุตสาหกรรม มีมากน้อยเพียงใด เพราะอุตสาหกรรมที่
เกี่ยวกับยางพารามีอยู่หลายประเภท ต้องวิเคราะห์ออกมาเป็นตัวเลขให้ชัดเจน 

 4. หลักสูตรควรจะมีการบูรณาการข้ามศาสตร์ โดยอาจจะต้องให้วิศวกรรมเข้าไปร่วมด้วย และควร
จะปรับให้มีเรื่องของการใช้ระบบเทคโนโลยีให้ทำงาน (Automation) ให้มากขึ้น 

 5. ในประเทศไทยมีผลิตภัณฑ์ที่ทำจากยางและพอลิเมอร์มากมาย ฉะนั้นบทบาทของมหาวิทยาลัยฯ 
อาจจะถนัดทางด้านของเทคโนโลยีในการผลิตกำลังคนเข้าไปป้อนอุตสาหกรรมเป็นหลัก  ฉะนั้นอาจมีความจำเป็นที่
คณะวิศวกรรมศาสตร์และคณะวิทยาศาสตร์จะต้องมาร่วมมือกัน เพราะจะมีความชำนาญคนละศาสตร์กัน 

 6. มหาวิทยาลัยฯ ควรคำนึงในเรื่องของการใช้บุคลากร ทรัพยากร วัสดุอุปกรณ์ร่วมกัน เพราะ
ปัจจุบันแต่ละคณะจะอยู่แบบต่างคนต่างอยู่ ฉะนั้นหากมหาวิทยาลัยฯ คิดที่จะมีโครงการหรือกิจกรรมใดก็ตามที่ จะ
สามารถบูรณาการความร่วมมือข้ามศาสตร์กันได้ จะเป็นเรื่องที่ดีมาก 

 7. การที่มหาวิทยาลัยฯ กำลังมองว่าต้องการจะให้อาจารย์ไปพัฒนาทักษะเดิม (Upskill) เพ่ิมเติม
ทักษะใหม่ (Reskill) ในโรงงานอุตสาหกรรม เพ่ือให้เรียนรู้ในเรื่องของการทันเทคโนโลยีต่างๆ แต่มีบางอุตสาหกรรม
ที่ไม่ได้ใหญ่มากนัก ซึ่งอุตสาหกรรมนั้นไม่ได้มีการวิจัยและพัฒนา (Research and Development: R&D) ฉะนั้น
มหาวิทยาลัยฯ จะดำเนินการเป็น R&D ในบางศาสตร์ให้อุตสาหกรรมเหล่านั้นได้หรือไม่ เพ่ือที่จะเป็นการลดต้นทุน
ของอุตสาหกรรม โดยมหาวิทยาลัยฯ เอาศาสตร์นี้เข้ามา หากสามารถดำเนินการได้ จะทำให้ความเข้มแข็งเกิดขึ้น 
เพราะฉะนั้นมหาวิทยาลัยฯ มีทั้งทรัพยากร บุคลากร เครื่องไม้เครื่องมือในบางศาสตร์ที่ดีกว่าภาคอุตสาหกรรม หาก
สามารถประกาศตัวได้ว่ามหาวิทยาลัยฯ เป็น R&D ของงานบางส่วน ก็จะทำให้มีโจทย์ต่างๆ เข้ามา  

 8. ความร่วมมือที่มหาวิทยาลัยฯ จะทำร่วมกับภาคอุตสาหกรรม ต้องเป็นความร่วมมือจริง ๆ 
สามารถออกมาเป็นตัวเลขได้ว่าภาคอุตสาหกรรมจะได้ประโยชน์จากมหาวิทยาลัยฯ และมหาวิทยาลัยฯ จะได้
ประโยชน์จากภาคอุตสาหกรรม 

 9. หากมหาวิทยาลัยฯ ปิดหลักสูตรแล้ว ต่อไปควรจะมีการเตรียมการที่จะเปิดขึ้นใหม่ โดยที่มีการ 
บูรณาการมากข้ึน โดยใช้ทรัพยากรบุคคลที่มีอยู่ร่วมกันกับหลายๆ คณะ  

อธิการบดีบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย แจ้ง 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย แจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบว่า หลักสูตรนี้มหาวิทยาลัยฯ 

ไม่ให้เปิด แม้ว่าบริเวณท่ีตั้งของมหาวิทยาลัยฯ จะอยู่ใกล้กับพ้ืนที่อุตสาหกรรมยาง แต่ปัจจุบันยางพารามีการปลูกกัน
ทั่วประเทศแล้ว และหากเปิดหลักสูตรนี้ จะจัดการจัดการเรียนการสอนโดยที่ให้นักศึกษาเรียนรู้อยู่แต่ในห้องเรียน 
คงจะไม่ได้  และปัจจุบันนักศึกษาก็มีจำนวนน้อย การจะเรียนในสาขานี้ ต้องเดินออกไปในสถานประกอบการ และ
ประเด็นที่สำคัญคืออาจารย์จะต้องมีการปรับตัว เพราะปัจจุบันอุตสาหกรรมยางปรับตัวไปมาก อาจารย์จะเอาองค์
ความรู้ในอดีตมาสอนนักศึกษาปัจจุบันไม่ได้ และควรปรับหลักสูตรในเชิงบูรณาการให้มากขึ้นและร่วมกับสถาน
ประกอบการมากขึ้น โดยอาจจะทำหลักสูตรร่วมกันกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ เช่น คณะวิศวกรรมการผลิต 
วิศวกรรมอุตสาหการ มาปรับให้สอดคล้องกับอุตสาหกรรมยาง และเข้าหาผู้ประกอบการ ซึ่งได้ติดต่อประสานให้ทาง
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คณะไปคุยกับบริษัทศรีตรังแล้ว เพ่ือจะได้ให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ เข้าไปเรียนในสถานประกอบการจริง แต่
ทางคณะไปหารือกับบริษัทศรีตรังแล้วปรากฏว่าบริษัทไม่ได้ต้องการบุคลากรในลักษณะเช่นนี้ และในบริษัทมีการใช้
หุ่นยนต์เข้ามาแทนที่คนมากขึ้น ฉะนั้นเมื่อเป็นเช่นนี้คณะจะต้องคิดใหม่ ในอนาคตนักศึกษาจึงไม่ควรเรียนแค่เรื่อง
ยางเรื่องเดียว จะต้องเรียนในเรื่องของวิศวกรรมการผลิต หรือเรียนรู้ในเรื่องที่จะไปตอบโจทย์ของอุตสาหกรรม
ทั้งหลายได้ จะต้องเอาวิศวกรรมมาเก่ียวข้อง จึงจะทำให้หลักสูตรนี้ไปต่อได้ เรื่องใดท่ีเรียนทฤษฎีในมหาวิทยาลัยฯ ก็
เรียนไป เรื่องใดที่สอดคล้องกับทางด้านวิศวกรรม สอดคล้องกับเรื่องการเป็นผู้ประกอบการก็เรียนไป ต้องเรียนให้
ครบทั้งต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ  ซึ่งเรื่องเหล่านี้ต้องดูให้ชัดเจน อย่ามองแต่เฉพาะเรื่องยาง ต้องนำวิศวกรรมเข้ามา
เกี่ยวข้องด้วย และอาจารย์ต้องปรับตัวกันพอสมควร ฉะนั้นหลักสูตรนี้เมื่อปิดไปแล้วจะต้องปรับตัว โดย ในการ
สัมมนาระดมความคิดเห็นเชิงนโยบาย (Retreat) ในวันที่  26 สิงหาคม 2565  มหาวิทยาลัยฯ จะแสดง
รายละเอียดตัวเลขให้สภามหาวิทยาลัยฯ ได้รับทราบว่าแต่ละหลักสูตรมีนักศึกษา มีต้นทุน จำนวนเท่าใด เพื่อสภาจะ
ได้เห็นถึงท่ีไปที่มาว่าเพราะเหตุใดจึงต้องปิดหลักสูตร และตั้งแต่วันที่ 27  กันยายน 2565 สำนักงานปลัดกระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.)  จะเปิดช่องให้หลักสูตรมีการปรับทำร่วมกับสถาน
ประกอบการและภาคเอกชนมากขึ้น  ฉะนั้นอาจารย์จะต้องปรับกรอบความคิดหรือทัศนคติ (Mindset) พอสมควร 
ไม่ใช่มีความคิดยงัอยู่ในรูปแบบเดิมหรือ Comfort zone เช่นเดิม 

     นายสมัชชา  โพธิ์ถาวร  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  ได้กล่าวเพ่ิมเติมว่าการที่บริษัท
ศรีตรังไม่ให้ความร่วมมือ เป็นปัญหาที่มาจากบริษัท  หรือเป็นปัญหาที่มหาวิทยาลัยฯ ไม่พร้อมร่วมมือหรือไม่ หรือ
ข้อเสนอไม่ได้เป็นแบบ Win-Win เพราะการจัดการเรียนการสอนในลักษณะนี้ ต่างฝ่ายจะต้องได้ผลประโยชน์
เหมือนกัน 

    ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุธรรม  ชุมพร้อมญาติ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร 
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ชี้แจงเพ่ิมเติมว่า ตามที่ได้ไปหารือกับบริษัทต่างๆ ที่ดำเนินการเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมยาง แท้จริงแล้ว บริษัทมีความต้องการนักศึกษา ค่อนข้างมาก และมีการทำหนังสือมาขอนักศึกษาไป
ฝึกงาน แต่เนื่องจากนักศึกษาของหลักสูตรมีน้อย จึงไม่สามารถที่จะส่งไปได้ ซึ่งการที่มหาวิทยาลัยฯ เห็นว่าหลักสูตร
นี้ควรจะปิดไปก่อน ก็เป็นเรื่องที่ควรดำเนินการ เพราะเมื่อสังคมเกิดการเปลี่ยนแปลง ฉะนั้นจึงควรทำสิ่งใหม่ๆ ให้
เกิดข้ึน ซึ่งจะต้องเปลี่ยนทั้งบริบทของอาจารย์ด้วย จึงเห็นด้วยที่จะปิดไปก่อนและค่อยดำเนินการใหม่ให้ดีกว่าเดิม 

  มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย    เห็นชอบขอปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ดังเสนอ  และรับรองมติที่ประชุม 

7.3  พิจารณาอนุมัติให้ปริญญาและปริญญาเกียรตินิยมผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำภาคฤดูร้อน      
ปีการศึกษา ๒๕64 และผู้ได้รับเหรียญเกียรตินิยม ประจำปีการศึกษา 2564 

 ความเป็นมา 
  ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดยสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้รวบรวม

รายนามผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี และผู้ได้รับปริญญาเกียรตินิยม ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕64  
จำนวน 1,280 คน และผู้ได้รับเหรียญเกียรตินิยม ประจำปีการศึกษา 2564  จำนวน 36 คน โดยได้ผ่านการ
พิจารณาจากสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในคราวประชุมครั้งที่ 11/๒๕65 เมื่อวันที่ 
1 สิงหาคม  ๒๕65 และผ่านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล      
ศรีวิชัย ด้านวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 43 – 10/๒๕๖5 เมื่อวันจันทร์ที่  8 สิงหาคม  ๒๕๖5 จึงเห็นสมควร
นำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพ่ือพิจารณาอนุมัตติ่อไป 
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ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  

ศรีวิชัย เพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติปริญญาและปริญญาเกียรตินิยมผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำภาค   
ฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕64 จำนวน 1,280 คน และผู้ได้รับเหรียญเกียรตินิยม ประจำปีการศึกษา ๒๕64 
จำนวน 36 คน โดยวันที่สำเร็จการศึกษาคือวันที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการประจำคณะและวิทยาลัย  

  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 17(7)  แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 
2548  ซึ่งบัญญัติว่า “อนุมัติให้ปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญา และ
ประกาศนียบัตร”     

  จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ   เพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ 

 มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย     อนุมัติปริญญาและปริญญาเกียรตินิยม
ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕64 จำนวน 1,280 คน และผู้ได้รับ
เหรียญเกียรตินิยม ประจำปีการศึกษา ๒๕64 จำนวน 36 คน โดยวันที่สำเร็จการศึกษาคือวันที่ได้รับการ
อนุมัติจากคณะกรรมการประจำคณะและวิทยาลัย ดังเสนอ และรับรองมติที่ประชุม 

7.4  พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างระเบ ียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีว ิช ัย ว่าด้วยการยกเว้น
ค่าธรรมเนียมการศึกษา พ.ศ. .... 

 ความเป็นมา 
  ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เห็นสมควรปรับปรุงระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการให้รางวัลแก่นักศึกษาที่มีผลการเรียนหรือผลงานด้านกิจกรรมดีเด่น  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
เพ่ือให้สอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ และนโยบายการบัญชีภาครัฐ และเพ่ือเป็นแรงจูงใจและสร้างขวัญ
กำลังใจให้กับนักศึกษาท่ีมีผลการเรียนและกิจกรรมดีเด่นให้ครอบคลุมมากข้ึน นั้น 
  ในการนี้ มหาวิทยาลัยฯ จึงได้ดำเนินการจัดทำร่างระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล   
ศรีวิชัย ว่าด้วยการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา พ.ศ. ... . ซึ ่งได้ผ่านการพิจารณาจากที ่ประชุมผู ้บริหาร
มหาวิทยาลัยฯ ในคราวประชุมครั้งที่ 6/๒๕๖5 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน ๒๕๖5 และผ่านการพิจารณาจาก
คณะกรรมการด้านกฎหมาย ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2565 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2565 จึงเห็นสมควรเสนอ
ต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพ่ือโปรดพิจารณาต่อไป  

 ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  
ศรีวิชัย เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการยกเว้น
ค่าธรรมเนียมการศึกษา พ.ศ. .... 
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  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 17(2) และ (12) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี  
ราชมงคล พ.ศ. 2548  ซึ่งบัญญัติว่า “(2) วางระเบียบ ออกข้อบังคับและประกาศของมหาวิทยาลัย และอาจ
มอบให้ส่วนราชการใดในมหาวิทยาลัยเป็นผู้วางระเบียบ ออกข้อบังคับและประกาศสำหรับส่วนราชการนั้น เป็น
เรื่องๆ ไปก็ได้” และ “(12) วางระเบียบและออกข้อบังคับเกี่ยวกับการบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย 
และการจัดหารายได้ของมหาวิทยาลัย”     

  จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ   เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

การอภิปรายและข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัย  
 กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ได้มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ให้ปรับแก้ร่างระเบียบฯ ดังนี้ 
  - ข้อ 8.2  ตัดข้อความ 

   จาก  นักศึกษาที่ได้รับแต่งตั้งเป็นสมาชิกสภานักศึกษา นายกองค์การนักศึกษา อุปนายกองค์การ
นักศึกษา นายกสโมสรนักศึกษา หรืออุปนายสโมสรนักศึกษา ซึ่งมีความประพฤติดี ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัย และไม่เคยถูกลงโทษทางวินัย มีสิทธิได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาสองภาคการศึกษา นับถัด
จากภาคการศึกษาที่ได้รับการแต่งตั้ง 
 เป็น   นักศึกษาที่ได้รับแต่งตั้งเป็นสมาชิกสภานักศึกษา นายกองค์การนักศึกษา อุปนายกองค์การ
นักศึกษา นายกสโมสรนักศึกษา ซึ่งมีความประพฤติดี ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย และไม่เคยถูก
ลงโทษทางวินัย มีสิทธิได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาสองภาคการศึกษา นับถัดจากภาคการศึกษาที่ได้รับการ
แต่งตั้ง 

  มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย     
  1. เห็นชอบร่างระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการยกเว้นค่าธรรมเนียม
การศึกษา พ.ศ. .... ดังเสนอ 
  ๒. มอบมหาวิทยาลัยฯ ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัยฯ ให้เรียบร้อย 
 3. รับรองมติที่ประชุม  

7.5  พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. .... 

 ความเป็นมา 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ 

เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ มีมติเห็นชอบร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. .... 
เพ่ือแก้ไขน้ำหนักในองค์ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการเพ่ือให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาความเป็นเลิศ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจำปี ๒๕๖๖ -๒๕๗๐ และตัวชี้วัดพัฒนามหาวิทยาลัย ประจำปี 
๒๕๖๖ ประกอบกับมหาวิทยาลัยฯ ได้จัดโครงการพิจารณาทบทวนตัวชี้วัดเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
เมื่อวันที่ ๖-๗ สิงหาคม ๒๕๖๕ ทั้งนี้ มีข้อเสนอให้ปรับปรุงน้ำหนักในการประเมินทั้ง ๒ องค์ประกอบ ได้แก่ 
ผลสัมฤทธิ์ของงาน และพฤติกรรมการปฏิบัติราชการให้มีความเหมาะสม โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของงานมากขึ้น 
เพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนาหน่วยงานและมหาวิทยาลัยฯ เปิด โอกาสให้บุคลากรสายวิชาการสามารถ
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เลือกเน้นการปฏิบัติงานตามภารกิจของสายวิชาการที่สอดคล้องกับภาระงานของตนเองและบริบทของหน่วยงานที่
สังกัด 
  ในการนี้ ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. .... ได้ผ่านความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัย และมีสาระสำคัญในการแก้ไขคือความ         
ในข้อ ๘ ของข้อบังคับ ซึ่งการประเมินแบ่งสัดส่วนในสององค์ประกอบรวมเป็น ๑๐๐ ดังนี้ 

  1. องค์ประกอบที่ ๑ ด้านผลสัมฤทธิ์ของงานจากเดิมประเมินในสัดส่วนร้อยละ ๘๐ ให้แก้ไข
สัดส่วนเป็นร้อยละ ๙๐ แทน 

  2. องค์ประกอบที่ ๒ ด้านพฤติกรรมการปฏิบัติราชการจากเดิมประเมินในสัดส่วนร้อยละ ๒๐              
ให้แก้ไขสัดส่วนเป็นร้อยละ ๑๐ แทน 

  สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยฯ ได้กำหนดให้นำวิธีการประเมิน การกำหนดตัวชี้วัด 
เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบการประเมินและแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ ให้นำหลักเกณฑ์
ที่มหาวิทยาลัยกำหนดให้ใช้กับข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษามาใช้บังคับกับพนักงานมหาวิทยาลัยโดย
อนุโลม โดยเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผล
การปฏิบัติราชการของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๔ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ซึ่งหากมหาวิทยาลัยฯ เห็นชอบร่าง
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. .... ก็จะมีผลให้พนักงานมหาวิทยาลัยต้องนำหลักเกณฑ์
ดังกล่าวของข้าราชการมาใช้บังคับด้วย ทั้งนี้ ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  (ฉบับที่ ๓)    
พ.ศ. .... ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการด้านกฎหมาย ในคราวประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๑ 
สิงหาคม ๒๕๖๕ จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพ่ือโปรดพิจารณาต่อไป 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  
ศรีวิชัย เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ....  

  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๗ (2) และ (๑3) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งบัญญัติว่า (2)“วางระเบียบ ออกข้อบังคับและประกาศของมหาวิทยาลัย และอาจมอบให้ส่วน
ราชการใดในมหาวิทยาลัยเป็นผู้วางระเบียบ ออกข้อบังคับและประกาศสำหรับส่วนราชการนั้นเป็นเรื่องๆ ไปก็ได้” (13) 
“พิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา และตามท่ีคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษามอบหมาย” ประกอบกับข้อ 
6 แห่งประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2553 
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  จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ   เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

  มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย     เห็นชอบร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือน    
ในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. .... ดังเสนอ และรับรองมติที่ประชุม 

7.6  พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานผู้บริหารระดับคณะ สถาบัน สำนัก  
ประจำปีการศึกษา 2564 

ความเป็นมา 
 ตามมาตรา 17 (4) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 กำหนดให้
สภามหาวิทยาลัยมีหน้าที่ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย นั้น  
 สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงได้กำหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของคณบดี ผู้อำนวยการวิทยาลัย ผู้อำนวยการสถาบัน และผู้อำนวยการสำนัก ตามประกาศสภามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดี ผู้อำนวยการวิทยาลัย/
สถาบัน/สำนัก ประกาศ ณ วันที่  31  มกราคม  2557 
 ในการนี้ เพื่อทำหน้าที่กำกับ ดูแลและติดตามการปฏิบัติงานของคณบดี ผู ้อำนวยการวิทยาลัย 
ผู ้อำนวยการสถาบัน และผู ้อำนวยการสำนัก ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ ่งขึ ้น จึงเห็นสมควรแต่งตั ้ง
คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดี ผู้อำนวยการวิทยาลัย ผู้อำนวยการสถาบัน และผู้อำนวยการ
สำนัก ประจำปีการศึกษา 2564 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
  เพ่ือให้เป็นไปตามประกาศสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่องหลักเกณฑ์การ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดี ผู้อำนวยการวิทยาลัย/สถาบัน/สำนัก จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพื่อโปรดพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานผู้บริหารระดับคณะ 
สถาบัน สำนัก  ตามองค์ประกอบ ข้อ 4 ของประกาศสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง หลักเกณฑ์
การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดี ผู้อำนวยการวิทยาลัย/สถาบัน/สำนัก ประกาศ ณ วันที่  31  มกราคม  
2557 ซึ่งกำหนดให้ “ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดี ผู้อำนวยการ
วิทยาลัย/สถาบัน/สำนัก หรือเรียกโดยย่อว่า “คณะกรรมการประเมิน” ประกอบด้วย 

 4.1  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานกรรมการ 
 4.2  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิที่มิใช่กรรมการตามข้อ 4.1 จำนวน 1 คน เป็นกรรมการ 

 4.3  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทนผู้บริหาร (รองอธิการบดี) จำนวน 1 คน เป็นกรรมการ 
 4.4  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทนผู้บริหาร (คณบดี/ผู้อำนวยการวิทยาลัย) จำนวน 1 คน    

เป็นกรรมการ 
 4.5  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทนคณาจารย์ประจำของมหาวิทยาลัยและข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา จำนวน 1 คน เป็นกรรมการ 
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 ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะเลขานุการฯ ตามคำแนะนำของมหาวิทยาลัย เพื่อจัดทำเอกสารที่ใช้
ในการประเมิน รวบรวมและประมวลเอกสารประกอบการประเมิน และสำรวจข้อมูลตามที่ระบุไว้ในวิธีการประเมิน
พร้อมประมวลผล” 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
เพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดี ผู้อำนวยการวิทยาลัย 
ผู้อำนวยการสถาบัน และผู้อำนวยการสำนัก ประจำปีการศึกษา 2564 ดังต่อไปนี้ 

คณะกรรมการชุดที่ 1   ทำหน้าที่ประเมินหน่วยงานสนับสนุน และหน่วยงานการเรียนการสอน วิทยาเขตตรัง 
  ประกอบด้วย 

 1.  รองศาสตราจารย์ไพบูลย์  ธรรมรัตนวาสิก  ประธานกรรมการ  
 2.  นายนพณัฏฐ์  หุตะเจริญ    กรรมการ 
 3.  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์สมคิด  ชัยเพชร     กรรมการ 
 4.  นายภาณุมาศ  สุยบางดำ      กรรมการ 
 5.  นายชูเกียรติ  ชูสกุล     กรรมการ 
 6.  นางอุษา  ศรีเจริญ     เลขานุการ 
 7.  นายกิตติพงษ์  สนิทปู่     ผู้ช่วยเลขานุการ 

คณะกรรมการชุดที่ 2 ทำหน้าที่ประเมินหน่วยงานการเรียนการสอน วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 
  ประกอบด้วย 

 1.  นายชุมพล  เที่ยงธรรม    ประธานกรรมการ  
 2.  ศาสตราจารย์สำเริง  จักรใจ    กรรมการ 
 3.  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์อุดร  นามเสน     กรรมการ 
 4.  รองศาสตราจารย์จรูญ  เจริญเนตรกุล      กรรมการ 
 5.  นายประทีป  ทิพย์ประชา     กรรมการ 
 6.  นางพิชามญชุ์  วัฒนสุข     เลขานุการ 
 7.  นางชญานันทน์  วงศ์กูล     ผู้ช่วยเลขานุการ 

คณะกรรมการชุดที่ 3 ทำหน้าที่ประเมินหน่วยงานการเรียนการสอน พ้ืนที่จังหวัดสงขลา   
  ประกอบด้วย 

 1.  ศาสตราจารย์อุทัยรัตน์  ณ นคร    ประธานกรรมการ  
 2.  นายสลิล  โตทับเที่ยง    กรรมการ 
 3.  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์โกสินทร์  พัฒนมณี     กรรมการ 
 4.  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์สุธรรม  ชุมพร้อมญาติ    กรรมการ 
 5.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาคริยา  ฉลาด     กรรมการ 
 6.  นางดรุณี  ลีนิน     เลขานุการ 
 7.  นางสาวนิภาวรรณ  นิ่มดวง     ผู้ช่วยเลขานุการ 

กรรมการสภามหาวิทยาลยั 
ผู้ทรงคุณวุฒ ิ

กรรมการสภามหาวิทยาลยัจากรองอธกิารบดี 

กรรมการสภามหาวิทยาลยัจากคณบด ี

กรรมการสภามหาวิทยาลยัจากคณาจารย์ประจำ 

กรรมการสภามหาวิทยาลยั 
ผูท้รงคุณวุฒิ 

กรรมการสภามหาวิทยาลยัจากรองอธกิารบดี 

กรรมการสภามหาวิทยาลยัจากคณบด ี

กรรมการสภามหาวิทยาลยัจากคณาจารย์ประจำ 

กรรมการสภามหาวิทยาลยัจากรองอธกิารบดี 

กรรมการสภามหาวิทยาลยัจากคณบด ี

กรรมการสภามหาวิทยาลยัจากคณาจารย์ประจำ 

กรรมการสภามหาวิทยาลยั 
ผู้ทรงคุณวุฒ ิ
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  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 17(14) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
พ.ศ. 2548  ซึ่งบัญญัติว่า “แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดเพ่ือพิจารณาและ
เสนอความเห็นในเรื่องหนึ่งเรื่องใด หรือเพ่ือมอบหมายให้ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดอันอยู่ในอำนาจและหน้าที่ของ
สภามหาวิทยาลัย” และข้อ 4 ของประกาศสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง หลักเกณฑ์การ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดี ผู้อำนวยการวิทยาลัย/สถาบัน/สำนัก ประกาศ ณ วันที่  31  มกราคม  
2557     

  จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ  เพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัต ิ                       

  มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย    อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานผู้บริหารระดับคณะ สถาบัน สำนัก  ประจำปีการศึกษา 2564 ดังเสนอ และรับรองมติที่ประชุม 

7.7  พิจารณาอนุมัติงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  

 ความเป็นมา 
  ตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการบริหารการเงินและทรัพย์สินของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2563  หมวด 4 ข้อ 15 กำหนดไว้ว่าการนำเงินรายได้ประเภทเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา  
เงินรายได้หรือผลประโยชน์ที่ได้จากการลงทุนและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยฯ และเงิน รายได้หรือผลประโยชน์
อย่างอ่ืนไปใช้จ่าย ให้ทำเป็นงบประมาณรายจ่ายประจำปี เสนอคณะกรรมการพิจารณางบประมาณรายจ่ายเงิน
รายได้ ซึ่งแต่งตั้งโดยอธิการบดี ก่อนนำเสนอขออนุมัติต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  

  บัดนี้คณะกรรมการบริหารงบประมาณ ที่มหาวิทยาลัยฯ แต่งตั้ง ได้ประชุมพิจารณางบประมาณ
รายจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดดังนี้ 

   งบประมาณ (บาท) ร้อยละ 

ประมาณการรายรับ 444,391,240 100 

1. รายรับค่าธรรมเนียมการศึกษา          385,172,060  86.67 

2. รายรับงานฟาร์ม / งานฝึกทักษะวิชาชีพนักศึกษา           37,743,000  8.49 
3. รายรับงานหอพัก             5,355,300  1.21 
4. รายรับอ่ืนๆ           16,120,880  3.63 

   

วงเงินตั้งจ่าย       416,952,590  93.83 

1. งบบุคลากร           61,138,020  13.76 
2. งบดำเนินงาน           16,390,850  3.69 
3. งบลงทุน           13,094,600  2.95 

4. งบเงินอุดหนุน          326,329,120  73.43 
   

งบกลาง         27,308,180  6.14 
   

สมทบหน่วยงาน (ไม่ตั้งจ่าย)             130,470  0.03 
   

รวมท้ังสิ้น (วงเงินตั้งจ่าย + งบกลาง + สมทบหน่วยงาน)       444,391,240  100 
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 ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัตงิบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  

  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๗(๑๑)  แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
พ.ศ. ๒๕๔๘  ซึ่งบัญญัติว่า “อนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย” 

  จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ  เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ 

การอภิปรายและข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัย  
 กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ได้มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

  1. โครงการที่บรรจุเพ่ือตั้งจ่าย จะต้องมีความชัดเจนว่าสามารถดำเนินการได้ เกิดผลอย่างมี
ประสิทธิภาพ และโครงการหรือกิจกรรมนั้นจะต้องแก้ปัญหาที่เป็นจุดเสี่ยงที่ทำให้ไม่บรรลุการปฏิบัติงานตามพันธกิจ
ทั้ง 4 ด้าน ให้สามารถบรรลุให้ได้ 
  2. มหาวิทยาลัยฯ ควรสร้างระบบนิเวศทางการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ เช่น ในเรื่ องของ
เกษตรอัจฉริยะ ในการเรียนการสอนควรจะจัดหาเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้นักศึกษาได้ใช้ เช่น Internet of Things (IoT) 
ซึ่งใช้เซ็นเซอร์ในการเก็บข้อมูล ช่วยในการเข้าถึงข้อมูลที่จำเป็น ทั้งสภาพดินฟ้าอากาศ อุณหภูมิ ความชื้น รวมทั้ง
ควรจะมรีะบบโดรนอัตโนมัติด้วย 
  3. ในร่างเอกสารจัดสรรงบประมาณฯ วงเงินตั้งจ่ายงบบุคลากร ร้อยละ 13.76  รายละเอียดควร
แยกให้ชัดเจน ว่าเป็นบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนเท่าไหร่ เพราะจะเป็นตัวชี้วัดถึงประสิทธิภาพของการ
ทำงาน หากจ้างสายสนับสนุนมากไป ควรจะต้องลด แต่หากจ้างสายวิชาการมากไป ผลงานด้านการเรียนการสอนก็
ควรจะมีมากข้ึน จึงควรมีตัวเลขให้เห็นรายละเอียดสัดส่วนบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนอย่างชัดเจน 

  4. การสมทบจัดการศึกษามหาวิทยาลัย 15% ซึ่งให้มหาวิทยาลัยฯ นำไปบริหารหน่วยงานสนับสนุน
ทั้งหมดที่อยู่ในสำนักงานอธิการบดี รวมทั้งวิทยาเขตที่เป็นหน่วยงานสนับสนุนด้วย หากเป็นไปได้ ถ้ามหาวิทยาลัยฯ 
สามารถยุบในส่วนของการสมทบจัดการศึกษามหาวิทยาลัย 15% ดังกล่าวไปให้คณะบริหารจัดการเอง จะทำให้
คณะมีความยืดหยุ่น และมีงบประมาณเพ่ิมขึ้นในการที่จะบริหารจัดการการศึกษามากขึ้น เพราะมหาวิทยาลัยฯ ยัง
สามารถใช้ในส่วนของที่สมทบส่วนกลางสงขลาหรือวิทยาเขต 21% ในการบริหาร  จัดการได้ 
  5. ในส่วนของค่าไฟฟ้า มหาวิทยาลัยฯ ควรให้คณะแต่ละคณะไปรับผิดชอบเอง เพราะหากส่วนกลาง
รับผิดชอบเอง คณะก็จะไม่ได้ตระหนักในเรื่องของการประหยัด แต่หากคณะรับผิดชอบเอง คณะจะมีความประหยัด
และควบคุมในเรื่องของการใช้ไฟฟ้ามากข้ึน 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย แจ้ง 
  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้แจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบว่า งบประมาณเงินรายได้ 
ประจำปี 2566 จำนวน 444,391,240 บาท เป็นประมาณการวงเงินตั้งจ่ายเพียงเท่านั้น ซึ่งรายละเอียดหาก
พิจารณาตามรายคณะที่มีอยู่ บางคณะมีเงินตั้งจ่ายเยอะ ก็สามารถดำเนินงานได้ แต่บางคณะมีวงเงินตั้งจ่ายน้อยมาก 
หากไม่มีการปรับตัว การดำเนินงานของคณะก็จะเป็นไปอย่างลำบาก และในส่วน การสมทบจัดการศึกษา
มหาวิทยาลัย 15% นั้น ในปัจจุบันงบดำเนินงานที่สนับสนุนจากภาครัฐลดลงเป็นอย่างมาก ในขณะที่มหาวิทยาลัยฯ 
มีหน่วยงานสนับสนุนในด้านต่างๆ ที่ไม่สามารถใช้งบประมาณแผ่นดินได้ ฉะนั้นมหาวิทยาลัยฯ จึงจำเป็นจะต้องใช้
เงินสมทบจัดการศึกษามหาวิทยาลัย เข้ามาเป็นงบดำเนินงานในการบริหารจัดการหน่วยงานระดับกองต่างๆ ที่
ทำงานในภาพรวมมหาวิทยาลัยฯ เพราะงบประมาณแผ่นดินจะจัดสรรเพ่ือจัดการศึกษา ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ จะ
จัดสรรให้กับหน่วยงานจัดการศึกษาซึ่งจัดตั้งตามกฎกระทรวงเท่านั้น  ไม่สามารถจัดสรรไปให้หน่วยงานซึ่งเป็น
หน่วยงานจัดตั้งภายในได้ และด้วยในปัจจุบัน งบประมาณที่ได้รับลดลง มหาวิทยาลัยฯ มีการผลักงบลงทุนไปในส่วน
ที่เป็นงบยุทธศาสตร์เกือบทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ สมาร์ทฟาร์ม ที่ให้ดำเนินการในแต่ละพ้ืนที่ ซึ่งเป็น
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ยุทธศาสตร์ที่สำคัญ นอกจากนี้มหาวิทยาลัยฯ ยังสนับสนุนในส่วนของเครื่องมือ ครุภัณฑ์ต่างๆ ที่เป็นงบลงทุน
สนับสนุนลงไปในเรื่องของโครงสร้างพ้ืนฐาน ซึ่งไม่สามารถให้คณะไปบริหารจัดการกันเอง เนื่องด้วยความแตกต่าง
ของงบประมาณท่ีมีอยู่ของแต่ละคณะ ฉะนั้นตรงนี้มหาวิทยาลัยฯ จึงต้องมาบริหารจัดการเป็นภาพรวมในการพัฒนา
คนขึ้นมา และในเรื่องของเป้าหมายนักศึกษาทั้งหมด หากดูรายคณะ นักศึกษาไม่ได้เพ่ิมขึ้น ภาพรวมของนักศึกษา
ลดลงเหลือร้อยละ 97 ซึ่งในบางพ้ืนที่อย่างเช่นพ้ืนที่นครศรีธรรมราชเหลือเพียงร้อยละ 52 เท่านั้นเอง และในส่วน
ของงบวิจัย มหาวิทยาลัยฯ ได้พยายามผลักดันให้บุคลากรไปเป็นนักวิจัย แต่ในช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมา บุคลากรที่เป็น
นักวิจัยมีน้อยมาก มหาวิทยาลัยฯ ก็จะต้องผลักดัน ใช้งบประมาณมาพัฒนาในส่วนนี้ด้วย ซึ่งโดยสรุปในภาพรวมของ
งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เป็นงบที่จำกัดมาก ซึ่งในอนาคต คณะจะต้องมี
การปรับตัว ทำอย่างไรที่จะได้งบประมาณเข้ามาหล่อเลี้ยงคณะมากข้ึน ซึ่งจะทำให้คณะสามารถอยู่ได้ 

   มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย     อนุมัติงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ดังเสนอ ตามร่างเอกสารจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้  ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 (1 ตุลาคม  2565 – 30 กันยายน 2566) ดังนี้  

   1. นักศึกษา           13,589  คน 
   2. บุคลากร                352  คน 
   3. งบประมาณเงินรายได้      444,391,240 บาท 
   และรับรองมติที่ประชุม 

7.8  พิจารณาร่างแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  

 ความเป็นมา 
  ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ระยะปานกลาง 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) ภายใต้ความสอดคล้องของกรอบยุทธศาสตร์
ชาติ แผนแม่บท แผนปฏิรูปประเทศ แผนและนโยบายอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องในระดับประเทศ และเป็นกลไกในการ
ขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ระยะยาว 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็น
รูปธรรม โดยมหาวิทยาลัยฯ กำหนดกรอบทิศทางการพัฒนาไว้ 4 ด้าน ดังนี้ 1) ด้านการจัดการศึกษา  2) ด้านการ
สร้างผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม การบริการวิชาการ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม 3) ด้าน
การบริหารจัดการองค์กร  4) ด้านการสร้างความโดดเด่นเพื่อพลิกโฉมมหาวิทยาลัยสู่การเปลี่ยนแปลง นั้น 
  โดยขณะนี้ กองนโยบายและแผน ได้จัดทำร่างแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
ที่มีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ระยะยาว 20 ปี (พ.ศ. 
2561-2580) และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ระยะปานกลาง 5 ปี (พ.ศ. 
2566-2570) เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยเนื้อหาของแผนฯ ประกอบด้วย ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
ค่านิยมหลัก วัฒนธรรมองค์กร อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ อัตลักษณ์เชิงพ้ืนที่ เป้าหมายการพัฒนามหาวิทยาลัย 
ยุทธศาสตร์ แพลตฟอร์ม กลยุทธ์ มาตรการ แผนงาน/โครงการ งบประมาณ และผู้รับผิดชอบโครงการ โดย
แผนงาน/โครงการ ที่บรรจุในแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เป็นแผนงาน/โครงการ ที่
สนับสนุนและผลักดันให้แผนการพัฒนามหาวิทยาลัยบรรลุวัตถุประสงค์ในทุกมิต ิ
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 ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย เพื่อโปรดพิจารณาร่างแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  

  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 17(1) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
พ.ศ. 2548  ซึ่งบัญญัติว่า “วางนโยบาย และอนุมัติแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการศึกษา การส่งเสริม
วิชาการและวิชาชีพชั้นสูงที่เน้นการปฏิบัติ ทำการสอน ทำการวิจัย ผลิตครูวิชาชีพ ให้บริการทางวิชาการในด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก่สังคม ทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม” 

  จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 

การอภิปรายและข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัย  
 กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ได้มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 1. ปณิธานของมหาวิทยาลัยฯ คือมุ่งผลิตนักปฏิบัติมืออาชีพที่สร้างสรรค์สังคม แต่เมื่อดูใน SWOT 

Analysis ในการบริหารองค์กร เรื่องบุคคลเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุด ในการสร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ ซึ่งในจุดอ่อน 
(Weaknesses) ทักษะความเชี่ยวชาญของบุคลากรไม่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย ซึ่งหาก
มหาวิทยาลัยฯ ยังขาดผู้สอนมืออาชีพ แล้วจะสร้างนักปฏิบัติมืออาชีพตามปณิธานได้อย่างไร 
 2. เรื่องของคน เป็นเรื่องที่มีความสำคัญในการจัดการศึกษา ซึ่งบางคนอาจจะมีองค์ความรู้มาก แต่
ไม่ได้ดึงออกมาใช้ ฉะนั้นมหาวิทยาลัยฯ จะต้องมีการสร้างแรงบันดาลใจ (Inspiration) แรงจูงใจ (Motivation) เพ่ือ
ขับเคลื่อนการคิดและการกระทำออกมาให้เกิดผลสำเร็จต่อมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งสิ่งสำคัญในการจะสร้างแรงบันดาลใจ
หรือแรงจูงใจคือการสื่อสาร (Communication) ทั้งการสื่อสารแบบเป็นทางการ (formal) และไม่เป็นทางการ 
(informal) เพ่ือนำเอาองค์ความรู้จากคนมาใช้ให้เป็นประโยชน์  ซึ่งองค์กรทางด้านการศึกษา เป้าหมายคือต้องการ
องค์ความรู้จากคนแต่ละคน ฉะนั้นจึงต้องสร้างการสื่อสารในเบื้องต้นก่อน 
 3. ร่างแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ซึ่งมีความท้าทาย ที่มหาวิทยาลัยฯ 
อาจจะต้องปรับเปลี่ยนกระบวนการทางความคิด (Mindset) ของบุคลากร ให้ทันต่อเหตุการณ์ ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ซึ่งปัญหาที่สำคัญที่สุดของมหาวิทยาลัยฯ ในปัจจุบันนี้ คือเรื่องของงบประมาณที่ลดลง 
นักศึกษาลดลง รวมถึงนักศึกษามีทางเลือกมากขึ้น เพราะฉะนั้นมหาวิทยาลัยฯ จึงควรสร้างจุดเด่นขึ้นมา มิเช่นนั้นก็
จะเป็นปัญหาต่อไปเรื่อยๆ โดยเฉพาะในเรื่องเงินรายได้จากวิจัยและบริการวิชาการ ซึ่งมีน้อยควรจะเพ่ิมมากขึ้น 
ฉะนั้นจึงควรเปลี่ยน Mindset แล้วมาร่วมมือกัน 
 4. ค่า Overhead ทำให้คณะอาจจะมองว่ามหาวิทยาลัยฯ ได้ในส่วนนั้นไป โดยที่คณะไม่ได้อะไร 
ฉะนั้นมหาวิทยาลัยฯ ควรจะบริหารจัดการเงินต่างๆ ที่ได้มา โดยส่วนหนึ่งอาจจะนำไปเป็นค่าใช้จ่ายในการ
บำรุงรักษาเครื่องไม้เครื่องมือส่วนกลางของมหาวิทยาลัย  เพ่ือให้เห็นว่าเงินส่วนนั้น มหาวิทยาลัยนำมาใช้แล้วได้
ประโยชน์ทั้งสองฝ่าย 
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 5. การให้อาจารย์เข้าร่วมโครงการ U2T มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างงาน สร้างรายได้ให้ชุมชนส่วนใหญ่
อาจารย์จะได้รับค่าวิทยากร ซึ่งหากมหาวิทยาลัยฯ นำเรื่องนี้มาทำเป็นงานวิจัย ยิ่งหากเป็นงานวิจัยที่สามารถทำกับ
อุตสาหกรรมได้ จะเป็นเรื่องที่ดี แทนที่จะบรรยายเป็นวิทยากร แต่เป็นการทำงานเป็นชิ้นๆ ขึ้นมา ซึ่งก็เหมือนกับ
ลักษณะการบรรยาย เป็นเหมือนงานที่ทำเพ่ือที่จะมีผลงานให้กับอุตสาหกรรมอย่างเป็นชิ้นเป็นอัน ซึ่งหากเป็น
ลักษณะนี้อาจจะกำหนดค่าตอบแทนได้ หากดำเนินการได้ อาจารย์ก็จะได้ประโยชน์ นอกจากเงินเดือน จะได้เงิน
ตอบแทนเป็นค่าวิจัยด้วย มหาวิทยาลัยฯ ก็จะได้ประโยชน์ในเรื่องของวิชาการเพ่ิมขึ้นด้วย หากทำเรื่องนี้ให้ชัดเจนได้ 
จะเป็นการเพิ่มในเรื่องของการบริการวิชาการให้มีมากข้ึน 
 6. เมื่อเปรียบเทียบพื้นที่กับรายได้แล้ว จะเห็นได้ว่ามหาวิทยาลัยฯ มีพ้ืนที่ทั้งหมดประมาณ 5,800 ไร่ 
แต่งานฟาร์มมีรายได้น้อยมาก เมื่อดูประสิทธิภาพจากพ้ืนที่แล้ว สามารถทำได้มากกว่านี้ จึงควรจะต้องแก้ปัญหาใน
เรื่องนี้ด้วย 
 7. ในแผนปฏิบัติราชการ หน้า 146 กลยุทธ์ที่ 1 ตัวชี้วัด (มาตรการ) 1. ระดับความสำเร็จของ
กระบวนการรับเข้าเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต จะเห็นได้ว่ามีทั้งหมด 6 ข้อ ในข้อ (6) จะมีเป็นระดับ แบ่งออกเป็น 5 
ระดับ ซึ่งท้ายสุดแล้วระดับ 5 คือทุกหลักสูตรรับผู้เรียนได้อย่างน้อยร้อยละ 80 ของแผน ซึ่งอาจจะมีความ
คล้ายคลึงกับแผนเดิมหรือไม่ ซึ่งแผนรับคือจะต้องมีนักศึกษาไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 เช่นเดียวกัน เพียงแต่ใน
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มีการแบ่งเป็น 5 ระดับ ซึ่งสมมุติฐานนี้จะใช้ได้หรือไม่ เพราะ
แต่ละพ้ืนที่ไม่เหมือนกัน  
 8. ในแผนปฏิบัติราชการ หน้า 147  มาตรการที่ 2 สร้างระบบบริหารจัดการนักศึกษา เพ่ือลด
นักศึกษาตกออก ซึ่งค่าเป้าหมายตัวชี้วัดในปี 2566 จำนวนนักศึกษาที่ตกออกร้อยละ 5  และในปี 2567  จำนวน
นักศึกษาที่ตกออกร้อยละ 4 ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ กำหนดขึ้นมาโดยใช้ฐานข้อมูลใด ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ อาจจะมี
รายละเอียดว่าสาขาหรือคณะใด จำนวนเท่าไหร่ ก็ควรจะเสนอภาพรวมให้เห็นว่าการตั้ง เป้าหมายตัวชี้วัดในปี 
2566 จำนวนนักศึกษาที่ตกออกร้อยละ 5  และในปี 2567  จำนวนนักศึกษาที่ตกออกร้อยละ 4 ฉะนั้น
มหาวิทยาลัยฯ ตั้งเป้าหมายต้องมีตัวชี้วัดที่สำคัญ และมีฐานข้อมูลที่สำคัญ 
 9. หัวใจที่สำคัญในการจัดการศึกษา คือเรื่องคน ซึ่งแผนเดิมมีการส่งอาจารย์ไปอบรม  Smart 
Teacher มีผลการดำเนินงานร้อยละ 90 ซึ่งถือว่ามีความสำเร็จ แต่จากการประเมินจากกลุ่มเป้าหมายนักศึกษา 
กลับประเมินว่าอาจารย์สอนไม่เข้าใจ เพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญคือ เมื่อมหาวิทยาลัยฯ บอกว่าจะพัฒนาศักยภาพผู้สอน
ให้เป็น Smart Coaching  มีการไปฝังตัว เมื่ออาจารย์กลับมาแล้ว มหาวิทยาลัยฯ มีวิธีการประเมินหรือไม่ ซึ่งตาม
แผนเดิม ประเมินโดยตัวเลขโดยที่ค่าเป้าหมายออกมาประมาณร้อยละ 90 แต่ความจริงแล้วการสอนอาจจะไม่ได้
เป็น Smart Teacher ก็ได้ ฉะนั้นสำคัญที่สุดคือเมื่ออาจารย์กลับมาแล้ว มหาวิทยาลัยฯ ต้องมีวิธีการประเมิน ว่า
อาจารย์มีการเรียนรู้ในลักษณะที่เป็น Smart Coaching จริง หรือเกิดผลสัมฤทธิ์อะไรขึ้นมาบ้าง ซึ่งอาจจะต้องมีการ
ปรับตัวชี้วัดในส่วนนี้ 
 10. ตามที่คณะกรรมการกำกับ ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์พัฒนามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ระยะปานกลาง 5 ปี (พ.ศ.2561 – 2565) ได้มีข้อเสนอแนะให้มหาวิทยาลัยฯ ปรับ
ตัวชี้วัดที่ไม่ได้สะท้อนความเป็นจริงออก ฉะนั้นในการทำแผนใหม่ ควรจะจัดทำให้ดี มีตัวชี้วัดที่ถูกต้อง มีข้อมูล
เพียงพอ และเป็นตัวชี้วัดที่สะท้อนภาพจริง 
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 11. การวางแผนภายใต้สถานการณ์ Covid 19 และการเปลี่ยนแปลงไปของไอซีทีในรูปแบบต่างๆ ที่
เกิดขึ้น ไม่ได้ดำเนินการได้ง่าย ฉะนั้นเบื้องต้นไม่มีอะไรดีเท่ากับการได้หารือกัน การพูดคุยกันในแต่ละกลุ่ม ว่า
มองเห็นผลงานอะไรที่จะออกไปได้บ้าง ทั้งในแง่ของการผลิตบัณฑิต ในแง่ของการผลิตผลงานทางวิจัยหรือบูรณา
การกับอุตสาหกรรม 
 12. ในแต่ละพ้ืนที่จะต้องหารือร่วมกัน เพ่ือให้เกิดกระบวนการทางความคิด (Mindset) ใหม่ ใน
หน่วยงานนั้นๆ หรือในเรื่องที่มหาวิทยาลัยจะดำเนินการ เมื่อเปลี่ยนกระบวนการทางความคิดได้ กระบวนการที่จะ
ตามมาคือการสร้างนวัตกรรม (Innovation) ซึ่งในอนาคตมหาวิทยาลัยจะอยู่โดดเดี่ยวไม่ได้ แต่ต้องบูรณาการ
ร่วมกันกับมหาวิทยาลัยอ่ืน มหาวิทยาลัยใดเชี่ยวชาญเรื่องใด ก็อาจจะสับเปลี่ยนกันได้ และในอนาคตจะเป็นไปได้
ยากที่ อุตสาหกรรมจะวิ่งเข้ามาหามหาวิทยาลัย ฉะนั้นมหาวิทยาลัยจะต้องพยายามสร้างความร่วมมือกับ
อุตสาหกรรม โดยควรจะมีงานวิจัยร่วมกัน ยิ่งเป็นบริบทระหว่างประเทศได้จะยิ่งดี 
 13. วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยฯ ในอนาคต อาจารย์จะต้องเข้าถึง เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
(Sustainable Development Goals: SDGs) จะต้องเข้าไปได้ทุกเกณฑ์ และตัวชี้วัดควรจะมีความสอดคล้องกับ
เรื่องของ SDGs ด้วย ซึ่งมีหลายเรื่องท่ีมหาวิทยาลัยฯ สามารถดำเนินการและเข้าถึงได้ 

 14. มหาวิทยาลัยฯ มีรายได้จากการบริหารทรัพย์สิน ซึ่งมีการตั้งเป้าหมายในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2566 จำนวน 40 ล้านบาท ซึ่งเป็นเป้าหมายในปีแรกๆ ที่ยังไม่ค่อยท้าทาย หาก เทียบกับทรัพย์สินของ
มหาวิทยาลัยฯ ที่มี ถือว่ามีการตั้งเป้าที่น้อยเกินไป และหากมหาวิทยาลัยฯ เริ่มการเปลี่ยนแปลง เพราะว่ารายได้จาก
ส่วนอ่ืนๆ ลดลง ทรัพย์สิน พ้ืนที่ที่มหาวิทยาลัยฯ มี จะเป็นตัวช่วยสร้างรายได้ขึ้นมาได้ แต่ต้องมาพิจารณากันว่า
ตรงไหนจะเป็นด้านวิชาการ ตรงไหนจะเป็นการร่วมทุนต่างๆ แต่หากมหาวิทยาลัยฯ ยังตั้งเป้าแค่ 40 ล้านบาทอยู่ 
แล้วไม่มีโครงการอะไร อาจจะต้องใช้ระยะเวลานานจึงจะเปลี่ยนแปลงได้ 
 15. Quick Win Project ของมหาวิทยาลัยฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ทั้ง 4 ด้าน โดยเฉพาะ
มาตรการที่สำคัญในเรื่องบุคลากร มหาวิทยาลัยฯ ควรติดตามและมีการประเมินทุก 6 เดือน 

   มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย    
   1. อนุมัติร่างแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดังเสนอ 
   2. มอบมหาวิทยาลัยฯ ดำเนินการตามข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัยฯ 
   3. รับรองมติที่ประชุม 
 

ระเบียบวาระท่ี ๘ เรื่องอ่ืนๆ 
 - ไม่มี - 
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เลิกประชุมเวลา   ๑5.30 น. 

 

 
 

(นางสาวนิภาวรรณ  นิ่มดวง) 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

ผู้บันทึกการประชุม 
 

 

 

(นางดรุณี  ลีนิน) 
   รักษาราชการแทน  ผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัย 

ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
ผู้ตรวจรายงานการประชุมคนที่ ๑ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุเทพ  ชูกลิ่น ) 
รองอธิการบดี 

 เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
ผู้ตรวจรายงานการประชุมคนที่ ๒ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 


